



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# คนไข้ปิดข้อมูล-รพ.รือเสาะกัก 28แพทย์พยาบาล

รณจнт.-เสี่ยงติดโควิด  
ปิดพ.ไม่รับรักษาโรคอื่น  
ไทยมอกเป็นนรกายรศพ

โรงพยาบาลรือเสาะ นราธิวาส ป่วน แพทย์พยาบาล  
และบุคลากรทางการแพทย์ถูกกักตัว 28 คน หลัง  
เจอคนไข้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปกปิดข้อมูล จนต้อง  
พักการให้บริการผู้ป่วยทั่วไปชั่วคราว ★ มีต่อหน้า ๑



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๖)

**คนไข้ปิดข้อมูล** ☆ **ต่อจากหน้า 1**

รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน\* นายอำเภอ ผอ.รพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชุมกันเร่งด่วน แก้ไขวิกฤติ นายกฯไปศิริราชให้กำลังใจทีมหมอพยาบาลที่สู้โควิด-19 เผยในหลวงทรงฝากให้กำลังใจ ขณะที่ มีข่าวดียอดผู้ป่วยติดเชื้อลดลงอีกเหลือ 29 คน แต่เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน ขณะที่ มี 25 จังหวัดปลอดโรค ให้ผู้ป่วยใหม่ตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. แต่ยังไม่อยากให้ ผ่อนคลายกฎเหล็ก วอนประชาชนเข้าใจสถานการณ์ ถ้าวางมือถือนักไว้อย่างเหนียวแน่น รอคอยที่ประเทศ วันวันชลบุรีปลดล็อกเมือง 1 พ.ค. กทม.กลับหน้าฝน โควิด-19 จะระบาดหนัก รณรงค์ ที่หน้ากากอนามัย อย่างดูวิธี สหประชาชาติชี้สถานการณ์โลกจะกลับ มาปกติตั้งแต่เดิม ต้องมีวัคซีนเท่านั้น

การร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศ ใน มาตรการเว้นระยะห่าง อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ มี แนวโน้มว่าจะส่งผลดีต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวน ลดลงต่อเนื่องจนถึงวันที่ 16 เม.ย. นับเป็นเวลากว่า 5 วัน

**★ นายกฯไปศิริราชดูหมอสู้อีโควิด**

ขณะที่เมื่อเช้าวันที่ 16 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ว.ก.ลา โหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (ดีอีเอส) ไปที่โรงพยาบาลศิริราชตรวจเยี่ยม การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งติดตามการใช้งานระบบเอไอ ที่กระทรวง ดีอีเอสร่วมกับบริษัท หัวใจ เทค โนโลยี ประเทศไทย (เจ้ากัก) นำมาติดตั้งเป็นอุปกรณ์ช่วยแพทย์พยาบาล วิเคราะห์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น ที่ถูกนำไปใช้แล้วที่สาธารณสุขรัฐประชาชนเงินทั้งในเมืองอุ้งฉี่ และอีกหลายเมืองของไทยมีติดตั้งที่โรงพยาบาล รามาธิบดี ศิริราช และเตรียมขยายติดตั้งโรงพยาบาล อื่นๆ โอกาสนี้ นายกฯพูดคุยสอบถามคณะแพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และกล่าวให้กำลังใจว่าชื่นชมหมอ ทุกคน คู่เคียงกับศิริราชเพราะพ่อแม่รักษาที่นี่ รวมถึงได้มีอาหารรักษาเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมาประทับและในหลายๆโอกาส

**★ เผยในหลวงทรงฝากให้กำลังใจ**

นายกฯกล่าวว่าสิ่งที่เรากำลังทำวันนี้ถือว่าท้อถอย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระองค์ท่านทรง ฝากกำลังใจมาถึงพวกเราทุกคน ชื่นชมการทำงานที่มี ความก้าวหน้าในทางที่ดีขึ้น ตนถวายรายงานพระองค์ ท่านทุกวันส่งข้อสรุปกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ โควิด-19 ขึ้นไปทุกวัน พระองค์ท่านรับสั่งว่าหากมี สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทรงช่วยได้ขอให้บอกมา ทั้งนี้ตนและ รัฐบาลยกย่องการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

ที่เป็นหลักต้องเสียสละทำงานหนัก มีความเสี่ยง อย่างมากยินดีสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อดูแลช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเช่นล่าสุด ครม.ได้อนุมัติ ให้เงินพิเศษให้โควิด 2 ชั้นอายุราชการให้คูณจ่ายเงิน บุคลากรที่ติดเชื้อ และทำประกันสุขภาพให้ 820,000 กรมธรรม์ เป็นต้น อีกเรื่องเงินบริจาคที่ได้รับมาจะ พิจารณานำมามอบให้เพิ่มเติมเป็นพิเศษกรณีที่มี การสูญเสียให้กับบุคลากรทางการแพทย์

**★ คิดเชื่อใหม่ 29 คน 25 จว.ไร้โรค**

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. สึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลเวลา 8.30 น. วันเดียวกัน นายกรัฐมนตรี โยธิน โยธิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 29 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,598 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,872 ราย ใน 68 จังหวัด เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิต 46 คน ทั้งนี้มี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยและมีถึง 25 จังหวัด เป็นจังหวัดปลอดเชื้อที่เคยมีผู้ป่วยและ ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่แล้ว ในช่วง 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 2- 15 เม.ย. ได้แก่ เชียงราย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด รามบุรี สทบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สระบุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๖)

**★ ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 44 เป็นชายชวามาลเซีย อายุ 55 ปี เป็นโรคไตเรื้อรัง ไม่มีโรคประจำตัว แต่มีประวัติไปเป็นไกด์ที่ประเทศจอร์เจียระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. มีถูกตัวรคนหนึ่งป่วยเป็นโควิด-19 กลับถึงไทยในวันที่ 19 มี.ค. เริ่มมีอาการป่วยในวันที่ 21 มี.ค. วันที่ 29 มี.ค. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกทม. ด้วยอาการไอเหนียว ออกซิเจนในเลือดลด เอกซเรย์พบปอดอักเสบและผลยืนยันเป็นโควิด-19 อาการแย่ลงเรื่อยๆ กระทั่งเสียชีวิตในวันที่ 14 เม.ย. รายที่ 45 เป็นหญิงไทยอายุ 85 ปีอาชีพพนักงานบริษัทมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ไชมันในเลือดสูง แต่รักษาไม่ต่อเนื่อง เริ่มป่วยวันที่ 20 มี.ค. มีอาการไอ เหนื่อย ไปรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาล รับยากลับไปทานที่บ้านแต่ไม่ดีขึ้น จึงกลับมารักษาอีกครั้งในวันที่ 26 มี.ค. ไอเหนียวหอมมากขึ้น ปอดอักเสบรุนแรง คิดเชื่อในกระแสเลือดยืนยันผลเป็นโควิด-19 วันที่ 27 มี.ค. ระหว่างรักษามีอาการเหนื่อยมากขึ้น ใช้เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิตในวันที่ 15 มี.ค.

**★ หมุ่มปราจีนบุรีดับเป็นรายที่ 46**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า รายที่ 46 เป็นชายไทย อายุ 37 ปี อาชีพหิ้วถังขับรดแม็กโฮ เป็นควมค้นโลกฮิตสูง มีภาวะอ้วน ความเสี่ยงคือกรรยาทำงาน

ร้านอาหารย่านสุขุมวิท กทม. หลังปิดให้บริการ จึงกลับไปอยู่ด้วยกันที่จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 มี.ค. วันที่ 22 มี.ค. มีไข้สูง ทอนซิลอักเสบ ไปรักษาตัวที่คลินิก 4-5 ครั้ง อาการไม่ดีขึ้น แพทย์แนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลจังหวัดในวันที่ 6 เม.ย. แรกเริ่มมีไข้สูง 39.1 หนาวมีไข้ แพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยืนยันผลตรวจว่าเป็นโควิด-19 จากนั้นอาการแย่ลงเรื่อยๆ จนเสียชีวิตวันที่ 15 เม.ย. ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มาจากพฤติกรรมตั้งแต่เดือน มี.ค.

**★ ยังไม่อยากให้คลายกฏเหล็ก**  
 “วันนี้ถ้าเราดูอย่างสัปดาห์ 14-15 วันข้างหน้า ก็จะไม่มีคนเสียชีวิต ที่หลายคนระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ลดลง จึงอยากผ่อนคลายนโยบายรวมทั้งนั้น จะเกิดสิ่งที่เป็นปัญหาตามคือ ใกล้เคียงกันไป โดยไม่เว้นระยะห่าง ที่สถานการณ์เราดีขึ้นเป็นผลมาจาก 14 วันที่แล้ว ที่มีการประกาศเคอร์ฟิว พรุ่งนี้ตัวเลขอาจดีอยู่ แต่ถ้าผ่อนคลายนอีก 14 วันข้างหน้าอาจมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น จึงไม่อยากผ่อนคลายนไปเร็วมากนัก การจะผ่อนคลายนอะไร ข้อมูลต่างๆเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะใช้ตัดสินใจในการจะเดินข้างหน้า” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

**★ ศึกษาแนวทางเกาหลีไม่ต่างกับไทย**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลกมี 2,083,304 คน เสียชีวิตแล้ว 134,616 ราย เป็นตัวเลขเขยอะมากในต่างประเทศเรียกว่าตายเป็น

ใบไม้ร่วง คนไม่อยากจะพูดเพราะจะหาว่าขู่ แต่ทางการแพทย์ต้องพูดสถานการณ์จริงให้ประชาชนทราบ เพื่อนำมาปรับให้ทันต่อสถานการณ์ จึงต้องดูประเทศที่ป้องกันได้ดีว่าทำอย่างไร เช่น เกาหลีใต้ ที่เขาให้ข้อมูลความจริงกับประชาชน กักกันเชื้อ ชะลอการแพร่ระบาด ระบบการตรวจรักษาโรค ซึ่ง 8 อย่างนี้ เราดำเนินการเหมือนกัน ส่วนที่เขาคัดกรองอย่างกว้างขวางของเราใช้วิธีเจาะกลุ่ม ไม่ได้ปูรมหว่านทั้งหมด เพราะทรัพยากรจำกัด แต่ผลที่ออกมาไม่แตกต่างกันและเทียบเคียงกันได้

**★ ไทยป้องกันเชื้อออกทางแล้ว**  
 โฆษก ศบค. กล่าวด้วยว่า แต่กรณีที่เขาใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวผู้ติดเชื้อเพื่อบอกให้ประชาชน รู้ว่าคนติดเชื้อเดินทางไปที่ไหนอย่างไร แล้วนำข้อมูลมาเปิดเผย แต่ของเรายังมีสิทธิส่วนบุคคลที่สูงยิ่ง อีกทั้งการที่เขาทำเช่นนั้น เพราะเคยแพร่ระบาดหนัก เลยต้องเอาตัวเลขออกมาควบคุม ส่วนประเทศญี่ปุ่น สถานการณ์ทรุดหนัก ก่อนหน้านี้เขาเคยผ่อนคลายนต่างๆ นี่หรือไม่ทำให้การติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้น จนสัปดาห์ที่แล้วต้องประกาศสภาวะฉุกเฉิน สิ่งที่ทำน เรียกร้องอยากให้อ่อนคลายนั้น อยากให้ดูสิ่งที่ต่างประเทศต่างๆ ทำมาก่อนว่าผลออกมาเป็นอย่างไร แล้วเลือกเอาว่าเป็นอย่างไร



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า๑๐)

**คนใช้ปิดข้อมูล ☆ ต่อจากหน้า ๖**

**★ ย้ำถ้าการคัดคนออกแน่นอน**

น.พ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับหลักการพิจารณาการผ่อนคลายเป็น พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ก.ลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. ให้ความสำคัญได้เรียงตั้งแต่สุขภาพเศรษฐกิจ สังคม ingsสุขภาพดีก่อน และขึ้นอยู่กับตัวเลขผู้ป่วยกันเราทำกันวันนี้จำนวนผู้ป่วย 29 ราย ไม่ได้หมายความว่าเชื้อโรคจะหายไป หากปล่อยตัวเราเองเหมือนคนที่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ดังนั้นเรื่องจึงเป็นการตัดสินใจที่ยากมากถ้าผ่อนคลายเป็นต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มข้น ขอมรับกันได้หรือไม่ อีกทั้งถ้าต้องการจะผ่อนคลายเป็นไปได้ 100% อย่างประเทศที่เขาปล่อยปะละเลย มีการตายกันเป็นหมื่น เราไม่ยากเห็นภาพเช่นนั้น การเข้มข้นในมาตรการมีความสำคัญ ต้องร่วมมือให้ได้ 90% ถ้าความร่วมมือลดลงมาเหลือ 70-80% การคัดคนออกแน่นอนเรื่องเศรษฐกิจ เราเชื่อว่าประเทศไทยมีคนเก่งๆอยู่เยอะที่จะช่วย

**★ วอน ปชช.เข้าใจสถานการณ์**

น.พ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีทีมวิชาการคณะหนึ่งศึกษาเรื่องการผ่อนคลายนครต่าง ๆ อย่างวันนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีไปถึง 80 เม.ย. ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังเพิ่มต่อเนื่อง จะให้วันที่ 80 เม.ย. เป็นสีเขียวเป็นเรื่องยาก เราอาจมีผู้ป่วยรายใหม่ตัวเลขอยู่ที่ 2 หลัก แต่ข้างบ้านเรา 8 หลัก เหมือนบ้านเราไม่ใช่เลือดออกและไม่มียุ่งแต่ข้างบ้านมีคนเป็นไข้เลือดออก ลิดหรือว่าท่านจะปลอดภัย เราต้องเข้าใจสถานการณ์ การผ่อนปรนท่านต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่า จ.ชลบุรี จะมีการปลดล็อกในวันที่ พ.ค. เหมาะสมหรือไม่ บางจังหวัดที่ไม่มีรายงานตัวเลขผู้ป่วยจะยกเลิกมาตรการเพื่อให้ของขวัญให้ประชาชนได้หรือไม่ น.พ.ทวีศิลป์กล่าวว่า หากไม่มีการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ วันที่ พ.ค. ถึงแม้ว่ากับยกเลิกอัตโนมัติ แต่ยังไม่ใช้อย่างนั้น นายกรัฐมนตรี ก่อน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หมวด 1 สัปดาห์จะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าจะต่อหรือไม่ ตัวเลขเราลง แต่สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นมา แม้เราทำได้ แต่ดีเพราะประชาชนร่วมมือ ถ้าดีแล้วต้องทำดีต่อๆกันต่อไป

**★ ญี่ปุ่นผ่อนคลายน้อยเดียวป่วยเพิ่ม**

น.พ.ทวีศิลป์ยังกล่าวด้วยว่า ส่วนที่แต่ละจังหวัดจะผ่อนปรนอย่างไร อันนี้ค่อนข้างยากเหมือนจังหวัดไหนที่สถิติโรคร้ายของความดันนั้น แต่ตนไม่ได้เป็นคนกำหนด คณะกรรมการชุดใหญ่จะต้องประชุมโดยใช้หลักการที่นายท้าวไว้ได้ยั้งคงจะมีกระบวนการตัดสินใจการวิวัฒนาการจากต่างประเทศทำให้ไม่มีใครกล้าบอก ญี่ปุ่นการลดขนาดฉีดตัวเล

ก็เพิ่มขึ้นจึงต้องกลับมาเพิ่มอีกครั้ง ของเรากาลังจะไปผ่อนลงก็กระไรอยู่ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน การตัดสินใจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของชุดข้อมูล ทั้งนี้ ต้องดูว่าถ้าหน้าจะมีอะไรหรือไม่ กระบวนการช่วยเหลือของรัฐก็ออกไปขอให้ใจเย็นๆสักนิด

**★ ร่วมมือร่วมใจกันคัดกรองทั่วประเทศ**

น.พ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับคนไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับไทย วันที่ 16 เม.ย. กลับจากมัลดีฟส์ 55 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 19 คน วันที่ 17 เม.ย. กลับจากบังกลาเทศ 85 คน ในส่วนของนักเรียนเอเอฟเอสจากสหรัฐอเมริกา จะทยอยกลับมารวันที่ 17 เม.ย. 129 คน วันที่ 18 เม.ย. 123 คน วันที่ 19 เม.ย. 180 คน จะเห็นว่าตัวเลขกลับเข้าไทยจะไม่เกิน 200 คนต่อวัน ตามที่เราขอรับได้ ภาวะตอนนี้คือการร่วมมือร่วมใจกันหรือเปอร์เซ็นต์ ถ้าทำได้ 90% เราก็คัดกรองทั่วประเทศ ถ้าทำได้ 100 110 120 ยิ่งดีเราไม่มีแบ่งศาสนา ไม่มีเชื้อชาติ ไม่แบ่งการเมืองอะไรทั้งสิ้น ทุกคนล้วนเป็นคนไทย ศัตรูคือเชื้อโรค ตัวเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เราใช้ใจของเราสัมผัสที่จะเชื่อมโยงกันเป็นแผนเดียวกันเพื่อสู้กับเชื้อโรคตัวเล็กๆเหล่านี้ให้มันหายไปจากประเทศไทยของเรา ด้วยใจของเรา" น.พ.ทวีศิลป์กล่าว

**★ "บิกกบ" ตรวจ ร.ร. การบิน กำแพงแสน**

อีกด้าน พ.อ.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ท.น.สพ.ม.ตรวจเยี่ยมสถานควบคุมแห่งรัฐ หรือ Sate Quarantine ในพื้นที่ผ่าระวังโรคโควิด-19 ร.ร.การบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี พ.อ.อ.มานิต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. พ.อ.ต.ไวพจน์ เกิงฝาก ผบ.ร.ร.การบิน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นครปฐม นพ.สามารถ ธีระกักดี สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มาต้อนรับ โดย ร.ร.การบินกำแพงแสน ใช้บ้านพักรับรอง 5 เป็นสถานที่รองรับกักตัวคนไทยกลับจากอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 2-3 เม.ย. 75 คน เป็นชาย 38 คน หญิง 42 คน ครอบคลุมกักตัว 17 เม.ย. และยังคงเตรียมบ้านพักรับรอง 6 17 รองรับผู้ป่วยหนักได้สูงสุด 154 คน ถึงขณะนี้ทุกคนอาการปกติ ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ ผบ.ทหารสูงสุดกล่าวว่า ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และกองทัพอากาศ ที่ทำความเข้าใจกับข้าราชการ ครอบครัว ประชาชนรอบที่ตั้ง ร.ร.การบิน ดูแลอย่างดีจนครบกำหนด และเตรียมส่งกลับภูมิลำเนา

**★ "บิกแดง" สั่งระดมแพทย์ ทบ.เพิ่ม**

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (สท.ท.บ.) โดย พ.อ.อ.อภิรัชต์

สั่งการในที่ประชุมว่า การประชุมหน่วยขึ้นตรง ทบ.ในเดือน พ.ค. นี้จะเชิญเฉพาะแม่ทัพภาคและผ.ท.หน่วยระดับพลโทเข้าร่วมประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ขอคุณ พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ที่ทุ่มเทบริหารจัดการเรื่องการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาล และขอให้พิจารณาขอเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลเพิ่มเป็น 85%

**★ จัดชุดคัดกรองคัดจุดผ่านแดน 15 แห่ง**

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งามรองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ผบ.ทบ. กำชับให้กองทัพภาคประสานกับจังหวัดด้านตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนให้เป็นอย่างดี ความเรียบร้อยเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ ปัจจุบันกองกำลังชายแดนจัดชุดคัดกรองสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข จุดผ่านแดนทางบกทั้งหมด 15 จุดทั่วประเทศ ส่วนการดูแลสถานที่ควบคุมแห่งรัฐที่ได้รับมอบหมาย 3 แห่งคือ โรงแรมเดอะกัทธาและโรงแรมเอมมาตซาเดอริทกรม. โรงแรมเอมมาตซาเดอริทชลบุรี โดยมีชุดคัดกรองและรักษาพยาบาลจาก รพ.ค่ายฉนวนทหารฯ นี้ และชุดรักษาความปลอดภัยจากกรมพลท.ทหารบก ที่ 14 รับผิดชอบ

**★ น้อมนำแนวทาง "พระเทพ" ขาดพัก**

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า ผบ.ทบ. ยังชื่นชมหน่วยที่นำท.โศภนอภินามบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เช่น นำรถครีวสนามประกอบอาหารปรุงสดแจกจ่าย ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำถุงยังชีพมอบให้ประชาชน ที่สำคัญ ผบ.ทบ. ขอให้ทุกหน่วยน้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำที่พัก และผลิตผลจากโครงการทหารพันธุ์ดีที่หน่วยดำเนินการอยู่ออกจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาข้อมเยา เพื่อแสดงความมีน้ำใจแบ่งปันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก รวมถึงขอให้กำลังใจทุกคนให้ออกทนครั้งครัดปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐ เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

**★ ส่งคนไทยกลับจากมัลดีฟส์ได้กักตัว**

ช่วงบ่าย ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ พ.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.สส. ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงแพทย์คนไทยที่เดินทางกลับจากมัลดีฟส์ จำนวน 55 คน โดยสายการบินมัลดีเวียน เที่ยวบินที่ Q2-9350 จากนั้นเจ้าหน้าที่นำผู้กักตัวกลับจากมัลดีฟส์ทั้งหมดไปกักตัว



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๑)

**คนใช้ปิดข้อมูล ☆ ต่อจากหน้า 11**  
**★ บริษัทฯ ผู้ตีไม่พร้อมผลิตวัคซีน**  
ส่วนนางอรรชกา วาฬมสสีย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำแกล็กโซสมิทไคลน์ ของอังกฤษเปิดเผยเรื่องความสับสนในการผลิตวัคซีนต้านไวรัส โดยระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่วัคซีนจะยังไม่พร้อมจนกว่าจะเข้าไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

**★ ยุโรปขอภัยช่วยอิตาลีซ้ำ**  
ขณะที่นางเออร์ซูลา วอน เลเยิน ประธานคณะกรรมการบริหารสหภาพยุโรป ออกแถลงการณ์ขอภัยอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลอิตาลี ในฐานะที่ยุโรปไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่แรกเริ่ม จนสถานการณ์ในอิตาลีลุกลามบานปลาย มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 165,000 คน เสียชีวิตกว่า 21,600 คน สำนักข่าวบีบีซีอังกฤษรายงานด้วยว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในอิตาลีเดือน มี.ค. รัฐบาลฝรั่งเศสและเยอรมนี ออกมาตรการควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัย แม้คณะกรรมการสหภาพยุโรปจะเตือนว่าสถานการณ์เช่นนี้ไม่ควรที่จะตัวใครตัวมัน

**★ ยอด โลงศพในสเปนเพิ่มเท่าตัว**  
ส่วนที่สเปน มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 2,157 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมอยู่ที่ 182,816 คน เสียชีวิต 19,130 คน สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานด้วยว่า ที่หมู่บ้านป็นอร์ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ธุรกิจรับทำโลงศพเติบโตเพิ่มขึ้นเท่าตัว มียอดสั่งจองจากทั่วประเทศมากกว่า 400 โลงต่อเดือน



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

## วิทยาการ-เกษตร

### เดลิ@Web

#### ห่างไกลโรค

ภาวะอ้วน เป็นภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคข้อเสื่อม ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย เว็บไซต์ [www.lovefitt.com](http://www.lovefitt.com) เป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดี และห่างไกลจากโรค โดยมีการแนะนำเทคนิค วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง รวมถึงการออกกำลังกายด้วย

#### L'VEFIT

#๑ ลดความอ้วนด้วยเทคโนโลยี **Calorie Counts**

#๒ เริ่มต้นความอ้วนจากหัวใจ **หัวใจ**

#๓ HEED Summer **HEED Summer**

#### LATEST CONTENT

การออกกำลังกายแบบง่ายๆ

วิธีออกกำลังกายแบบง่ายๆ

การออกกำลังกายแบบง่ายๆ

[www.lovefitt.com](http://www.lovefitt.com)

CATEGORIES คำพลังงานในอาหาร ความรู้ด้านสุขภาพ เทคนิคการลดน้ำหนัก เมนูอาหารคลีน

CALCULATORS หาค่าดัชนีมวลกาย พลังงานในอาหาร CALORIES ไข่ ปลา วัตถุดิบประเภทผัก อาหารประเภทนม ผลไม้ TABLE...



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๗

**● หวังเคลมเงินประกันโควิด-19 ● เข้าข่ายข้อฉลโทษหนักคุก 3 ปี**

**คปภ.เตือนผู้ใช้ใบรับรองแพทย์ปลอม**

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 14 เม.ย.63 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเข้าจับกุมชายไทย พร้อมของกลาง ตราประทับของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 17 อัน ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ 95 ฉบับ คอมพิวเตอร์เครื่องภายในมีไฟล์แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ 65 แห่งทั่วประเทศ เพื่อจัดทำใบรับรองแพทย์ปลอมไปใช้ทำธุรกรรมทางราชการในราคาใบละ 1,000 บาท และใบรับรองแพทย์ปลอมกรณีลูกค้าต้องการलगานรวมถึงใบรับรองแพทย์ปลอมติดเชื้อโควิด-19 ราคาใบละ 800 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ามีการทำใบรับรองแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้ส่งไปให้ลูกค้าแล้ว 4 ใบ และอยู่ระหว่างส่งให้ลูกค้าอีก 6 ใบ

โดยเลขาธิการ คปภ.กล่าวว่า ได้สั่งให้ทีมเฉพาะกิจ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เร่งตรวจสอบข้อมูล โดยการกระทำของบุคคลดังกล่าว นอกจากเข้าข่ายกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารแล้ว ยังอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฉ้อฉลประกันภัย ตามพ.ร.บ.ประกันชีวิต และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยด้วย ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากปรากฏว่าผู้ทำใบรับรองแพทย์ปลอมโควิด-19 ส่งใบรับรองแพทย์ให้ผู้อื่นนำไปเคลมเงินเอาประกันภัย มีความผิดฐานช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย ทั้งนี้ คปภ.ได้กำชับให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบกรณีนี้ โดยเฉพาะความถูกต้องของใบรับรองแพทย์ รวมถึงสั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์บูรณาการร่วมกับสายกฎหมายและคดี ติดตามและตรวจสอบขบวนการนี้อย่างใกล้ชิด.



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

## ลุยผลิตยาต้านโควิด

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อก.) กล่าวว่่า คนได้ทำสัญญานำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตยาฟาวิพิราเวียร์กับประเทศจีน เพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอวัตถุดิบเพื่อทำการทดสอบการคงตัว การแตกตัว การดูดซึม ซึ่งต้องทำ 3 รอบ หากมีประสิทธิภาพก็จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานหากผ่านก็จะเดินหน้าผลิตยาในประเทศไทยได้เลย คาดว่าวัตถุดิบน่าจะเข้ามาในสัปดาห์หน้า ส่วนการเดินสายการผลิตคงต้องใช้เวลาเป็นปี เหมือนที่เคยทำซีแอลยาเอดส์ ซึ่งไม่ถือว่าช้าเกินไปเพราะโรคโควิด-19 ยังอยู่กับเราไปอีกระยะ ระหว่างนี้ก็พยายามเจรจนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์จากต่างประเทศเพื่อให้มียาเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย ซึ่งถ้าจะให้มั่นใจต้องมีในสต็อกอย่างน้อย 1 ล้านเม็ด ขณะที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 200,000 เม็ด และเมื่อ 16 เม.ย. ได้เจรจากับญี่ปุ่นเพื่อขอซื้อเพิ่มแล้ว.



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## 14วันเคอร์ฟิวยอดโควิดลด

ศบค.แถลง  
พอใจ25จว.  
ไร้ป่วยใหม่

บิ๊กตู่ เผย “ในหลวง  
ร.10” ทรงฝากกำลังใจ-  
ชื่นชมทีมแพทย์ทุ่มเท  
สรรพ ◆ อ่านต่อหน้า 12

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

**โควิด** □ ต่อจากหน้า 1

กำลัง ฝ่าวิกฤติโรคระบาด “โควิด-19” “บิกตู” เมฆระหว่างตรวจเยี่ยมคณะแพทย์-บุคลากร รพ.ศิริราช สมก. พบสัญญาณดี ครบ 14 วัน เคอร์ฟิว ผู้ป่วย “โควิด-19” รายใหม่ลดเหลือ 29 ราย และมีสิ่งแวอีก 3 ศพ ปลื้ม 25 จังหวัด ไร้ผู้ป่วยรายใหม่ ย้ำอย่าเพิ่งวางใจ หวั่นทำไทยกราฟ ติดเชื้อพุ่งตามรอย “ญี่ปุ่น-สิงคโปร์” ชี้ รอ 6 สัปดาห์ให้ภาพประเมิน พ.ร.ก. จุกเงินจ่อคลายกฎเหล็ก จังหวัดไหนทำได้ให้รางวัล องค์กรเภสัชฯ เสนอสัญญาเงิน นำเข้าวัคซีนคิดค่ารักษาไวรัส มรณะ คาดใช้เวลาเป็นปีเดินสายผลิตได้ กทม. ส่งผู้ถูกกักตัว ชุดแรก 75 ราย กลับบ้าน หลังตรวจ จักแล้วปลอดภัย เครือข่ายประชาชนร้อง “บิกตู” สั่งจัดระเบียบ ตลาดสด-ตลาดนัดทั่วประเทศ ลดความเสี่ยงโรค นราธิวาส ผวา รพ.เรือเสาะ กักบุคลากรทางการแพทย์ 28 คน ล้มหลังผู้ป่วย “โควิด-19”

**“บิกตู” ให้กำลังใจแพทย์**  
เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่ รพ.ศิริราช พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รบว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของคณะแพทย์และบุคลากรในการดูแลรักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจ รวมทั้งตรวจดูการปฏิบัติงานเครื่องมือ AI (Artificial Intelligence) หรือเอไอ หรือ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์โรคเชื้อโควิด-19 ซึ่งที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย (จำกัด) นำไปติดตั้งเป็นอุปกรณ์ช่วยแพทย์ พยาบาลวิเคราะห์การติดเชื้อไวรัส เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ป้องกันและรักษาโรค

**○ ยกย่องเสียสละทำงาน**  
ระหว่างนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดคุยกับ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เพื่อสอบถามการ ปฏิบัติงานและให้กำลังใจทุกคน ก่อนย้ำว่าตน และรัฐบาลยกย่องการทำงานของบุคลากรทาง การแพทย์ที่เป็นหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ซึ่งต้องเสียสละ ทำงานหนัก และมีความ เสียอย่างมาโดยยึดมั่นศตมทุกวิถีทาง เพื่อ ดูแลช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเช่น ถ้าสุดเมื่อวานนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ได้ อนุมัติให้เงินพิเศษ ให้โควตา 2 ชั้น อายุราชการ ที่ 15-20 ปี จ่ายเงินบุคลากรที่คิดเชื่อและทำประกัน สุขภาพให้ 320,000 กรบธรรม เป็นตัน

**○ ร.10 ทรงชื่นชมการรักษ**  
พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวชื่นชมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทำงานอย่าง เต็มที่ ซึ่งส่วนตัวคุ้นเคยและได้เห็นการทำงาน ของแพทย์และทุกคนตั้งแต่สมัยพ่อและแม่ รักษาตัวอยู่ที่ รพ.แห่งนี้ รวมถึงได้ถวายงาน อารักขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้ประทับอยู่ที่นี้ และได้ถวายงานกินนอน อยู่ที่นี่ในหลายครั้งและหลายโอกาสโดยการ ทำงานของแพทย์พยาบาลก็ถือว่าได้ทำงานให้ กับรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ท่านทรงฝากกำลังใจ และชื่นชมการทำงานของคนที่มีความก้าว หนักและดีขึ้นตามลำดับทั้งนี้ตนได้ถวายรายงาน ให้พระองค์ได้รับทราบในทุกวันซึ่งพระองค์ได้ ทรงแสดงความห่วงใยว่า หากมีสิ่งอื่นใดที่ช่วย เหลือได้ช่วยบอกมา

**○ ไทยป่วยใหม่เหลือ 29 คน**  
เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษก ศบค. แถลงว่า ในประเทศไทย ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 29 ราย ทำให้มี ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,672 ราย ใน 68 จังหวัด ผู้ที่ได้รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน แล้วอีก 96 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ได้รับการ รักษาหายแล้วรวมเป็น 1,593 ราย จำนวนผู้ติด เชื้อที่กำลังรับการรักษาอยู่ 1,033 ราย ขณะที่ ผู้เสียชีวิตมีเพิ่ม 3 ราย จึงมีผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 46 ราย

**○ สั่งเว่ยไวรัสเพิ่มอีก 3 ศพ**  
ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 รายรายแรกเป็นชาย สัญชาติมาเลเซีย อายุ 55 ปี อาชีพไกด์ทัวร์ไม่มี โรคประจำตัว มีประวัติเสี่ยง เป็นไกด์ไปประเทศ จอร์เจีย ระหว่างวันที่ 13-19 มี.ค. มีลูกทัวร์ป่วย โรคโควิด-19 กลับถึงไทยเมื่อวันที่ 19 มี.ค. และ เริ่มป่วยวันที่ 21 มี.ค. แต่เพิ่งรักษาใน รพ. แห่ง หนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2 สัปดาห์

ต่อมา อาการแย่งเรื่อย ๆ กระทั่งเสียชีวิตเมื่อ วันที่ 14 เม.ย. รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 45 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มีโรคประจำตัว คือเบาหวาน และไขมันในเลือดสูงแต่รักษาไม่ต่อเนื่อง เมื่อ วันที่ 20 มี.ค. เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่รพ. เอกชนแห่งหนึ่ง และรับขากลับไปบ้าน แต่ไม่ดีขึ้นจึงกลับไปรักษาใน รพ. อีกครั้งเมื่อวันที่ 26 มี.ค. เอกซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง และมีติดเชื้อในกระแสเลือด ระหว่างรักษามีอาการเหนื่อย มากขึ้น แพทย์จึงใส่ท่อช่วยหายใจ อาการแย่งลง เรื่อย ๆ จนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 เม.ย. รายที่ 3 เป็นชายไทยอายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างขับรถแท็กซี่ มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงและภาวะ อ้วน สำหรับประวัติเสี่ยงคือกรวยเป็นพวงงาน ร้านอาหารย่านสุขุมวิท หลังจากปิดร้านกลับไป อยู่ที่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ต่อมาวันที่ 22 มี.ค.มีอาการไข้สูงและทอนซิลอักเสบ ไป รักษาคลินิกใน จ.ปราจีนบุรี อาการไม่ดีขึ้นไป ตรวจที่ รพ.ประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 6 เม.ย. มี อาการไข้สูงและหน้ามืดแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งตรวจหาเชื้อ ผลยืนยันว่าเป็นโรคโควิด- 19 จนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 เม.ย.

**○ ปลื้ม 25 จว. ไร้ผู้ป่วยใหม่**  
สำหรับจังหวัดที่ไม่มีรายงานการรับรักษา ผู้ป่วยยังเป็น 9 จังหวัดเดิม คือ กำแพงเพชร (ชัยนาท ตรัง น่าน นิงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี และอ่างทอง ขณะเดียวกันจังหวัดที่ไม่มีรายงาน ผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 15 วันระหว่างวันที่ 2-15 เม.ย. มี 25 จังหวัดได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ ๑๖ เพชรบูรณ์ ๑๖ นนทบุรี นครนายก บุรีรัมย์ บุคคาลาการ กายาญบุรี จันทบุรี นครนายก บุรีรัมย์ บุคคาลาการ ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ ร มุทรสงคราม สระบุรี สุโขทัยหนองบัวลำภู ๑ อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ส่วน กราฟจำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และนนทบุรี เริ่ มสูงขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ เราจึงต้องพยายาม ุ้ ทำให้ยังคงขึ้นทั้งมาตรการเคอร์ฟิวและการรักษา ๑ ระยะเวลา

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

## ๑๔ วันเคอร์ฟิวลัญญาณี

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ส่วนผู้ป่วยสะสม 2,672 ราย กรุงเทพฯมีมากที่สุด 1,349 ราย ตามด้วย จ.ภูเก็ต 191 ราย นนทบุรี 148 ราย สมุทรปราการ 108 ราย ยะลา 96 ราย ปัตตานี 86 ราย ชลบุรี 81 ราย สงขลา 56 ราย เชียงใหม่ 40 ราย ปทุมธานี 33 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 70 ราย ขณะเดียวกันกลุ่มอายุที่ติดเชื้อสูงสุด คืออายุ 20-29 ปี 827 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 29 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่สัมผัสยืนยันกับผู้ป่วย 14 ราย คนไทยกลับจากต่างประเทศ 2 ราย ไปที่ชุมชน 1 ราย อาชีพเสี่ยงหรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ 2 ราย และผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 10 ราย ซึ่งตัวเลขผู้ป่วยที่ลดลงเกิดจากการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวเมื่อ 14 วันที่แล้ว ที่ประกาศเมื่อวันที่ 3 เม.ย. ผลของวันที่ตีมาจากสิ่งที่เราทำเมื่อ 14 วันที่แล้ว อย่างไรก็ตามแม้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอีกแต่ถ้าหลายคนบอกว่าสบายใจหรือผ่อนคลายได้แล้วไปชุมนุมรวมกันอาจทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่ม

## ทั่วโลกติดเชื้อเกิน 2 ล้านคน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก พบว่าผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลก 2,083,304 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 51,142 ราย ผู้ที่ได้รับบริการรักษาหายแล้ว 509,997 ราย เสียชีวิต 134,616 ราย สหรัฐฯมีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 844,089 ราย ตามด้วยสเปน 180,659 ราย อิตาลี 165,155 ราย ฝรั่งเศส 147,863 ราย เยอรมนี 134,763 ราย ขณะที่ประเทศในอาเซียน ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อ 5,453 ราย เพิ่มขึ้น 230 ราย อินโดนีเซีย 5,136 ราย มาเลเซีย 5,072 ราย สิงคโปร์ 3,699 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่ 447 ราย ด้านเกาหลีใต้มีผู้ป่วยสะสม 10,613 ราย เพิ่ม 22 ราย มีผู้เสียชีวิตอีก 229 ราย ขณะที่ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยอีก 741 ราย เพิ่มเป็น 8,626 ราย ซึ่งกรณีของญี่ปุ่นถือว่าตอนนี้สถานการณ์ของเกาหลีหนัก เขาก็ต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าอาจมีผู้ติดเชื้ออีกหลายแสนคนจึงส่งสัญญาณถึงประชาชนว่าถ้าไม่วันระยะห่าง อาจทำให้ญี่ปุ่นมีผู้ป่วย 850,000 ราย สิ่งที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ จึงทำให้เราต้องย้ำว่าประเทศไทยต้องการต่อยอด

## ประเมินจ่อคลายกฎเหล็ก

จากนั้น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับหลักการพิจารณาเรื่องการผ่อนคลายของพ.อ. ประยุทธ์ ในฐานะผอ.สทค. ให้ความสำคัญ

เรียงตั้งแต่สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมซึ่งสุขภาพต้องมาก่อน และขึ้นอยู่กับตัวเลขผู้ป่วย ดังนั้นเรื่องนี่จึงเป็นการตัดสินใจที่ยากมากถ้าผ่อนคลายจะต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มข้น เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่า จ.ชลบุรีจะมีปลดล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันที่ 1 พ.ค. เหมาะสมหรือไม่และบางจังหวัดที่ไม่มีรายงานตัวเลขผู้ป่วยจะยกเลิกมาตรการเพื่อให้ของขวัญให้ประชาชนได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า หากไม่มีต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็เท่ากับมีการยกเลิกอัตโนมัติแต่ยังไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะนายกรัฐมนตรีก่อน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 1 ฉบับ ถ้าจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ส่วนที่แต่ละจังหวัดจะผ่อนปรนอย่างไร อันนี้ค่อนข้างยากกันหน่อยเหมือนจังหวัดไหนทำดีก็ให้รางวัลของความดีนั้น แต่เชื่อว่าเราต้องสู้กันไปอีกพอสมควรทั้งนี้ต้องดูว่าถ้าหากหน้าจะมีอะไรหรือไม่ กระบวนการช่วยเหลือของรัฐก็ออกไปขอให้ใจเย็น ๆ

## วอนทุกคนร่วมใจสู้โรค

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า สำหรับคนไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับไทยในวันเดียวกันนี้จะกลับจากมัลดีฟส์ 55 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 119 คน วันที่ 17 เม.ย. จะมีเดินทางกลับจากบังกลาเทศ 35 คน ในส่วนของนักเรียนเอเอฟเอสจากสหรัฐ จะทยอยกลับมาโดยในวันที่ 17 เม.ย. 129 คน วันที่ 18 เม.ย. 123 คน วันที่ 19 เม.ย. 160 คน ทั้งนี้จะเห็นว่าตัวเลขกลับเข้าไทยจะไม่เกิน 200 คนต่อวัน ตามที่เรารองรับได้ ภาวะตอนนี้คือการร่วมมือร่วมใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าทำได้ 90 เปอร์เซ็นต์เราก็รอดกันทั้งประเทศ เราไม่มีแบ่งศาสนา ไม่มีเชื้อชาติ ไม่แบ่งการเมืองอะไรทั้งสิ้น ทุกคนล้วนเป็นคนไทย ที่รู้คือเชื้อโรคตัวเล็ก ๆ แต่เราเข้าใจของเราสัมผัสที่จะเชื่อมโยงกันเป็นแผ่นดินเดียวกันเพื่อสู้กับเชื้อโรคตัวเล็ก ๆ เหล่านี้ให้มันหายไปจากประเทศไทยของเรา ด้วยใจของเรา

## โมเดลภูเก็ตลุย 2 เขตเสี่ยง

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วิธีทางระบาดวิทยาในการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมมี 3 วิธี คือ 1.การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด 2.การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และ 3.การค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน ทั้งนี้จากกรณีศึกษาที่ จ.ภูเก็ต พบว่าคนที่สงสัยและเข้ามาตรวจหาเชื้อพบผลเป็นบวกอยู่ที่ 4.5% ขณะที่กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงตรวจพบผลบวกอยู่ที่ 6.24% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่ามาก อย่างไรก็ตามเมื่อเรากดตัวเลขผู้ป่วยน้อยลงก็ต้องมีมาตรการค้นหาผู้ป่วยมากขึ้น ดังนั้นนอกจากมาตรการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกที่ภูเก็ตแล้วการค้นหาผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการในชุมชนเป็นมาตรการที่ต้องทำเข้มข้นต่อไป สำหรับมาตรการค้นหาผู้ป่วยอย่างเข้มข้นก็ได้ขยายมายังกรุงเทพฯโดย กทม. ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ขยายการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 เขตคือ บางเขน และคลองเตย โดยวิธีการคือเพิ่มการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสด้วยวิธีรีลไทม์พีซีอาร์ ในกลุ่มที่มีการสัมผัสเสี่ยงสูง และการใช้แบบทดสอบตรวจหาแอนติบอดีในกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถ้ากลุ่มค่าจะขยายไปยังพื้นที่ที่กำหนดตามหลักระบาดวิทยา

## เข็นนำเข้าวัดอุทิศทำยา

อีกด้าน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อก.) กล่าวว่า ได้ทำสัญญานำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตยาฟ้าวิธาเรียกับประเทศจีนเพื่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วอยู่ระหว่างรอวัตถุดิบเข้ามาเพื่อทดสอบการคงตัวทดสอบการแตกตัว ทดสอบการดูดซึม ซึ่งต้องทำ 3 รอบหากมีประสิทธิภาพจะต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบเรื่องคุณภาพมาตรฐานต่อไป และหากผ่านก็เดินหน้าผลิตยาดังกล่าวในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องหรือสายพานการผลิตใหม่ คาดว่าวัตถุดิบสำหรับทดสอบน่าจะเข้ามาในสัปดาห์หน้า

## คาดเป็นปีเดินสายผลิตได้

นพ.วิฑูรย์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้กว่าจะเดินสายการผลิตได้คงต้องใช้เวลาเป็นปีเหมือนที่เคยทำซีแอลยาคัด ก็ใช้เวลาเป็นปีเช่นกัน แต่ก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเข้าเก็บไปเพราะโรคโควิด-19 ยังต้องอยู่ ผู้กับเราไปอีกระยะ ระหว่างนี้ก็ต้องพยายามเจรจาให้นำเข้ายาฟ้าวิธาเรียจากต่างประเทศเพื่อให้มีตัวยาเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย ซึ่งวิถ่าจะให้มันใจต้องมีในสต็อกอย่างน้อย 1 ล้าน พ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

เมื่อ แต่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 2 แสรมืดและวันนี้จะมีเจรากับทางญี่ปุ่นเพื่อขอซื้อเพิ่ม ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไร แต่ก็พยายามต่อรองให้ได้มากที่สุด

**○ กทม.ส่งผู้กักตัวกลับบ้าน**  
ที่ศูนย์ควบคุม Local Quarantine กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์กักตัวโควิด-19 กทม. ย่านจตุจักร นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานส่งตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทางด่านบกชุดแรกที่ผ่านการกักตัวครบ 14 วัน และผลตรวจปลอดเชื้อรวม 75 ราย แยกเป็นชาย 38 ราย หญิง 37 ราย พร้อมมอบหนังสือรับรองการกักตัว หน้ากากอนามัยแบบผ้า เจลแอลกอฮอล์ 2 ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์ 2 ชุด และคู่มือการปฏิบัติตัวภายหลังกลับไปอยู่ที่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้กักตัวทุกคน ทั้งนี้ยังมีผู้กักตัวกลุ่มที่ 2 อีก 27 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 15 ราย เพศหญิง 12 ราย ซึ่งได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคนเช่นกัน โดยผลการตรวจพบว่าทุกคนไม่พบเชื้อ และจะครบกำหนดการกักตัว 14 วัน ในวันที่ 18 เม.ย. ก่อนจะอนุญาตให้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านต่อไป ส่วน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. มอบหมายสำนักงานเขต 50 เขต รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นอีกวิธีที่ได้ผลในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19

**○ ผบ.ทสส.รับคนกลับไทย**  
ที่ชั้น 2 ประตู 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาให้กำลังใจและตรวจความเรียบร้อยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งทุกอย่างเป็นที่น่าพอใจ จากนั้นได้ร่วมรับผู้โดยสารคนไทย ที่เดินทางกลับประเทศจาก 2 เที่ยวบิน ประกอบด้วยจากมัลดีฟส์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการกักกันเฝ้าระวังโรค บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

**○ ตั้งกก.สอบนายสถานียะลา**  
นายสุภากร อินทรม ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถของรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวถึงกรณี ผวจ.ยะลา ออกประกาศด่วน ขอให้ประชาชนผู้ที่เข้ารับการแจกของที่สถานีรถไฟยะลา เข้ารายงานตัว เพื่อตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของ รฟท.ประจำสถานีรถไฟยะลา ทำกิจกรรมจิตอาสาระดมเงินมาซื้อสิ่งของเพื่อบริจาคให้แก่ประชาชนบริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลา มีประชาชนจำนวนมากยื่นขอรับสิ่งของในลักษณะแออัดเบียดเสียดคิดว่า ได้สั่งการให้ตำรวจนครบาลเขตวังหลัง ซึ่งดูแลรับผิดชอบสถานียะลา ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด่วนต่อนายสถานียะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าภายใน 1 สัปดาห์จะสรุปผลสอบข้อเท็จจริงได้

**○ ยะลาให้พระงดบิณฑบาต**  
ที่ จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา มีคำสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุ ให้เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณรงดพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท และงดเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศอื่นหรือออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 16-30 เม.ย. ส่วน นายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา ไปตรวจความพร้อมโรงแรมปาร์ควิว ตั้งอยู่กลางเมืองยะลาซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่รองรับกักกันตัวแรงงานไทยที่จะเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียในวันที่ 18 เม.ย. โรงแรมแห่งนี้รองรับผู้เข้าพักได้ 206 คน มีห้องพัก 103 ห้อง เบื้องต้นมีผู้ลงทะเบียนเดินทางกลับมายะลาแล้ว 503 คน

**○ กักตัวบุคลากรรพ. 28 คน**  
ที่ รพ.รื้อเสาะ จ.นราธิวาส นพ.มาหะมะ มะมะมูลา ผอ.รพ.รื้อเสาะ ทำหนังสือประกาศของรพ. ลงวันที่ 15 เม.ย. เรื่อง พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย มีประวัติมารับบริการเมื่อวันที่ 29 มี.ค. และได้เข้ารับการรักษาดังตั้งแต่วันที่ 6-14 เม.ย. แต่ระหว่างการรักษาผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสและต้องกักตัว 28 คน แยกเป็นแพทย์ 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 15 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน พนักงานแปล 2 คน พนักงานประจำตึก 2 คน

บุคลากรทางรังสี 1 คน และบุคลากรห้องชันสูตร 2 คน ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รพ.รื้อเสาะ จึงขอแจ้งงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณีงดการตรวจเพื่อออกไปรับรองแพทย์เป็นการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นส่วนกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องให้ติดต่อกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อรับยา มีผลตั้งแต่วันที่ 15-25 เม.ย.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

**○ แรงงานหนีข้ามแม่โขง-ลก**  
ส่วนที่หน้าด่านพรมแดนสุโข-ลกฝั่ง จ.นครราชสีมา นายรุ่งเรือง ชิมบุตร นายอำเภอ สุโข-ลก กล่าวได้ว่า ได้ควบคุมตัวแรงงานไทย ที่หลบหนีเข้าเมืองตามแนวริมแม่น้ำโขง-ลก ได้ 94 ราย ก่อนพามา ณ จุดคัดกรองเปรียบ เทียบปรับ ทยละ 800 บาท แล้วประสาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คนไทยกลุ่มนี้ อาศัยอยู่มาจับตัวไปกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน ตามกระบวนการควบคุมโรคระบาดโดยแรงงาน กลุ่มนี้ ระบุว่า มาจากรัฐพม่า ประเทศมาเลเซีย เพื่อหวังจะกลับภูมิลำเนาเพราะรัฐบาลปิดด่าน พรมแดนทุกช่องทาง ทำให้ไม่รู้จะกลับเข้า ประเทศในช่องทางใด

**○ ตั้งแ้งไม่ขอใบรับรองแพทย์**  
ที่ จ.สงขลา นายจรัสวัฒน์ เกลิ้งเกล้า ผวจ.สงขลา กล่าวถึงการเตรียมรับมือกับแรงงาน ไทยจากขรมดัมยักัง ในประเทศมาเลเซีย ที่ จะเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 18 เม.ย.ว่า เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่ด่าน พรมแดน อ.สะเดา เพื่อคัดกรอง สอบสวนโรค ก่อนเข้าสู่ขบวนการกักตัว 14 วัน และเตรียม โรงแรมสำหรับกักตัวไว้ 2 แห่ง ในเขตเทศบาล ตำบลลำปำ อ.สะเดา อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า กลุ่มแรงงานดังกล่าวมีตั้งแ้งเพื่อต่อรองที่จะ ไม่ไปขอใบรับรองแพทย์ อ้างว่าไม่มีเงินและไม่มี ความสะดวกในการเดินทาง ทำให้สถานทูตไทย ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ต้องเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะหากไม่มีใบรับรองแพทย์ ก็จะเดินทาง กลับเข้าประเทศไม่ได้

**○ ขอนแก่นพบติดเชื้อรายที่ 6**  
ที่ จ.ขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวได้ว่า หลังจากที่มีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในหญิง อายุ 63 ปี ชาวบ้านภูค้ำไธส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และแพทย์สันนิษฐานว่าติดมาจาก ลูกชายที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงแต่ผลตรวจลูกชาย กลับเป็นลบ ล่าสุดเมื่อไปตรวจกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิด อีก 5 คน พบว่า สามี่ของหญิงวัย 63 ปี ดัง กล่าว ซึ่งผู้เป็นสามี อายุ 70 ปี ผลตรวจติดเชื้อ โควิด-19 เช่นกัน ถือเป็นรายที่ 6 ของ จ.ขอนแก่น ส่วนอีก 4 คน ที่ใกล้ชิด ไม่ติดเชื้อ แต่แพทย์ยังสั่งให้กักตัวจนครบ 14 วัน

**○ ส่งเขียนมวยดังกลับบ้าน**  
ที่ รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายชัยวัช ณีเยมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อม นพ.วรวิทย์ เจริญพร ผอ.รพ.ยางตลาด ร่วมกันจับตัว นาย ชูดิเดช ชิตบุตร อายุ 55 ปี เขียนมวยที่ติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 จากสนามมวยในกรุงเทพฯ และ เป็นผู้ป่วยรายแรกใน จ.กาฬสินธุ์ ไปส่งกลับ ภูมิลำเนาบ้านโพนสิม ต.หัวหมาก อ.ยางตลาด หลังรักษาจนหายจากอาการติดเชื้อ สำหรับ นาย ชูดิเดช มีชื่อในการเขียนมวยว่า “เสี่ยโผน มวยชู” เป็นอดีตหัวหน้าค่ายมวย “แสงสว่าง พันธุ์ปลา” เคยเป็นนักมวยภูธรจนมีชื่อเสียง โด่งดังในเวทีระดับเมืองกรุงหลายคน ผู้สื่อข่าว รายงานว่า นอกจากการรับตัวนายชูดิเดชแล้ว คณะบุคลากรทางการแพทย์ได้ตั้งแถวพร้อม มอบดอกกุหลาบแดง เพื่อเป็นกำลังใจแพทย์ และพยาบาล ที่ให้การรักษานายชูดิเดช จน อาการหายเป็นปกติด้วย

**○ สระแก้วกักตัวโร้โรคโควิด**  
ที่ จ.สระแก้ว บริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่า โมกข์ธรรมมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จัดพิธีปิดศูนย์กักตัวคนไทย 79 คนที่เดินทางกลับ จากกัมพูชามี นายสวณิด สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี โดย ได้มอบใบประกาศแสดงการผ่านขั้นคอนกักตัว 14 วัน ไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งมอบดอกกุหลาบ สีแดง ก่อนผู้กักตัวแยกย้ายกันเดินทางกลับ ภูมิลำเนา ท่ามกลางญาติพี่น้องเดินทางมารับ อย่างชื่นมื่นและมีความสุข

**○ เลี้ยงอาหารบุคลากรแพทย์**  
ที่ จ.สุพรรณบุรี นายจองชัย เทียงธรรม อติธรรมข.แรงงาน พร้อม ดร.มุกดา เทียงธรรม กรรยา เป็นเจ้าภาพตั้งโรงครัว เลี้ยงอาหารกลาง วันคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รพ.เจ้าพระยาราชสุพรรณบุรี วันละ 1,000 คน ตลอดเดือนเม.ย. เพื่อร่วมต่อสู้กับวิกฤติไวรัส โควิด-19 เช่นเดียวกับที่ จ.นครนายก ที่โรงพยาบาล วัดพรหมมหาจุฬารามณิพรมรังสี (วัดชวดบัว) ต.คองยอ อ.เมือง พระครูโสภณพรมรังสี เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัด จัดทำ อาหารช่วยชาวบ้านโดยได้จัดทำเป็นอาหารปันโด แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน บรรเทาความเดือดร้อน ช่วงไวรัสรณะ

**○ ขยายพื้นที่ฉุกเฉินทั่วญี่ปุ่น**  
ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศ สำนัก ข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นขยายค่า ส่งสถานการณ์ฉุกเฉินจากเดิมที่ครอบคลุม 7 จังหวัดรวมถึงกรุงโตเกียว ให้มีผลทั่วประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19 ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ และสื่อท้องถิ่นรายงานว่าภาครัฐเตรียมแจกเงิน ช่วยเหลือประชาชนครั้งเดียว ทยละ 100,000 เยน ราว 30,307.43 บาทไทย

**○ สหรัฐเยียวยาเหมาจ่าย**  
สำนักงานสรรพากรแห่งชาติของสหรัฐ ออกแถลงการณ์ว่า ชาวอเมริกัน ซึ่งมีคุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์ จะทยอยได้รับเงินช่วยเหลือครั้งเดียว จากรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. เป็นต้นไป เพื่อ การดำรงชีวิตในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 โดย “ครอบครัวขนาดมาตรฐาน” ที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก 2 คน จะได้รับเงินช่วย เหลือเหมาจ่าย 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ราว 98,220 บาทไทย ส่วนรายบุคคลได้รับเงินช่วยเหลือ สูงสุด 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ ราว 39,288 บาท ไทย.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

**ติดเชื่อเพิ่มใครรับผิดชอบ  
'ตุ๋น' ลั่นไม่ปลดล็อก  
ยาสถานการณ์ยังไม่ปกติ**

ศบค. ชื้อย่ายำใจตัวเลขลด  
หวั่นซ้ำรอยญี่ปุ่นผู้ป่วยพุ่ง  
ไทยติดไวรัสอีก 29 ตาย 3 ศพ  
ยะลาให้พระเถรงดบิณฑบาต

นายกฯดูงานศิริราช ใช้ AI ช่วยวินิจฉัยโควิด-19  
ลดความเสี่ยงหมอ พยาบาล รัฐพร้อมดูแลบุคลากร  
ทางการแพทย์เต็มที่ พร้อมให้กำลังใจยามยามดีไม่สูญเสีย  
ปิดตอปลดล็อกหลังสิ้นเมษายน ย้อนถามเพื่อนแล้ว  
ติดเชื่อเพิ่มใครรับผิดชอบ ด้านศบค.แถลงตัวเลขป่วย  
เริ่มลด พบเพิ่ม 29 สะสม 2,672 ตายอีก 3 รวม 46 คน  
เสีย 9 จว. ยงหนียว และ 25 จว. ปลดเชื่อไม่พบผู้ติด  
ไวรัสเพิ่มรอบ 2 สัปดาห์ โฉมหน้าชี้เรียกร้องให้ปล่อยมี  
ตุ๋นตัวอย่างตปท. โดยเฉพาะญี่ปุ่น-สิงคโปร์ งดงดคก  
เจอน็อกวิ่ง

➡ ต่อ : ปลดล็อก - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

## แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## ปลดล็อก

ข้าต้องพิจารณากรอบระหว่างสุขภาพ กับ เศรษฐกิจ สันร่วมมือเข้มแข็ง 100% รอดทั้งประเทศ กองทัพเตรียมรับมือคนไทยกลับหลังเปิดด่าน 18 เม.ย. ความมั่นคงฯห่วงแนวร่วมกว่า 3 พันคน ลักลอบเข้าเมือง

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เดินทางไปโรงพยาบาลศิริราช เพื่อตรวจติดตามการใช้งานระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย (จำกัด) นำไปติดตั้งเป็นอุปกรณ์ช่วยแพทย์พยาบาลวิเคราะห์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เบื้องต้นว่าคนไข้ที่มารับการรักษา มีความเสี่ยงติดเชื้อหรือไม่ โดยระบบนี้ถูกนำไปใช้จริงแล้วในประเทศจีน ซึ่งไทยติดตั้งแล้วที่รพ.รามคำแหง รพ.ศิริราช และจะขยายต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นด้วย

## รพ.พร้อมดูแลบุคลากรแพทย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคาได้ใช้โอกาสนี้ พูดคุยกับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ สอดถามถึงการทำงานและให้กำลังใจทุกคน โดยย้ำว่าตนและรัฐบาลยกย่องการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นหลักดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งต้องเสียสละ ทำงานหนัก และมีความเสี่ยงสูง ซึ่งรัฐบาลยินดีสนับสนุนทุกวิถีทาง ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน เช่นล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน อนุมัติให้เงินพิเศษ ให้โควตา 2 ชั้น อาชญากรรมทั่วทุก จ่ายเงินบุคลากรที่ติดเชื้อ และทำประกันสุขภาพให้ 320,000 กรมธรรม์

## ร.10ทรงฝากให้กำลังใจชื่นชม

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวชื่นชมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งส่วนตัวคุ้นเคยและได้เห็นการทำงานของแพทย์และทุกคนตั้งแต่สมัย พ่อและแม่ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งรัชกาลที่ 10 ได้ฝากกำลังใจและชื่นชมการทำงานของคนที่ทำหน้าที่และดีขึ้นมาตามลำดับ ทั้งนี้ตนก็ได้ถวายรายงานให้พระองค์ได้ทรงรับทราบทุกวัน พระองค์ทรงแสดงความห่วงใยว่า หากมีสิ่งอื่นใดที่ช่วยเหลือได้ขอให้ออกมา

“อยากฝากให้ทุกคนรู้ว่าความดีที่ทำวันนี้ไม่ได้สูญหายไปไหน และอาจสนองตอบต่อเราเพียงความสุขใจ หรือความภาคภูมิใจในตัวเอง และครอบครัว ถึงแม้การทำงานจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง ก็ให้คิดว่าไม่เป็นไร แต่ทุกคนจะรู้ว่า ตนเองทำอะไรอยู่ ซึ่งทุกคนต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ ซึ่งการประชุม ครม.เมื่อวานนี้ ได้พูดในที่ประชุมว่า สิ่งไหนที่ผิดพลาดก็ต้องนำมาปรับปรุงและพัฒนา โดยไม่ต้องบอกกล่าวใคร เพราะเรานั้นย่อมรู้แก่ใจของตัวเอง” นายคา กล่าว

## ขอโทษพูดไม่เข้าหูติดนิสัยทหาร

นอกจากนี้ นายคา ยังได้กล่าวขอโทษบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำให้ไม่สบายใจ ตนอาจติดนิสัยเดิมที่เคยเป็นทหารพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนบ้าง ซึ่งบางครั้งเข้าถึงรายละเอียดมากเกินไป บางครั้งอาจไม่เหมาะสมที่จะออกมาพูด จึงเป็นนักการเมืองไม่ได้ แต่อยากอธิบาย

ให้ทุกคนเข้าใจ บางครั้งถูกบิดเบือน จึงไม่พูดดีกว่า เพราะพูดไปเป็นปัญหาทุกที เพราะบางครั้งมีการสร้างประเด็นจนเกิดผลเสียตามมา ทั้งที่สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เกิด โดยเฉพาะการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกวัน ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย หลายอย่างมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในประเทศไทย บอกร.ก.ลูกเงิน ละเมิดอะไรต่างๆ โขโย โกง ปลอม เกิดขึ้นได้อย่างไรในประเทศไทย คนว่าสังคมเปลี่ยนไปเยอะ คนเป็นห่วงลูกหลาน สังคมทุกวันนี้ห่วงถูกเลยถูกปกป้องไม่ให้ลำบาก จึงไม่มีการต่อสู้ คนที่ถูกอย่างจนไม่เข้มแข็ง คือสิ่งอันตรายในอนาคต ส่วนเรื่องเงินบริจาคที่ได้รับมา ตนจะพิจารณาว่าเงินเหล่านี้จะมอบให้กรณีสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการมอบให้พิเศษเพิ่มเติมจากงบของราชการปกติ

## หยอกหมอหนูมีสิทธิ์เป็นนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคา ยังได้พูดหยอกล้อกับบุคลากรทางการแพทย์ว่า เราสามารถคุยกันได้ในฐานะที่อยู่ในระดับบริหารด้วยกัน ตนมองแบบนี้และวันหน้าก็ฝากไว้ด้วย เผื่อคุณหมอคนไหนที่จะมาเป็นนายกฯ ซึ่งหมอหนู ก็มีสิทธิ์ โอเคนะ อย่าพูดกันไปมา เพราะประเทศไทยขอหาจำเลย

## ใครรับผิดชอบปล่อยแล้วติดเชื้อพุ่ง

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคา ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 โดยย้ำว่า สิ่งสำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนร่วมมือกันแบบนี้ วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ขณะที่สาธารณสุขระบุว่า ถ้า 14 วันกราฟผู้ติดเชื้อลดลงแสดงว่า เราควบคุมได้บ้างแล้ว เราจึงต้องดูว่าจะปลดล็อกตรงไหนได้บ้าง แต่ไม่ใช่ทำที่เดียวทั้งหมด แล้วถ้ากราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจะดึงลงลำบาก ต้องค่อย ๆ มาพิจารณาดูว่าจะปลดล็อก บางกิจการได้บ้าง ให้เคลื่อนไหวได้มีอาชีพบ้าง ก็ต้องร่วมมือกันตรงนี้ ถ้าเรียกร้องให้เปิดกันทั้งหมดแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ใครจะรับผิดชอบได้ ดังนั้น เราต้องรับผิดชอบร่วมกันหลายเรื่อง เพราะเป็นสถานการณ์ไม่ปกติ

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## ป่วยใหม่ 29 ตายเพิ่ม 3 รวม 46 ราย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ระบอบของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 29 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,593 ราย อยู่ระหว่างรักษา 1,077 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,672 ราย ใน 68 จังหวัด เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 46 คน

สำหรับผู้ป่วยรายที่ 44 เป็นชายชาวมาเลเซีย อายุ 55 ปี เป็นโรคไต ไม่มีโรคประจำตัว แต่มีประวัติไปเป็นโรคที่จอร์เจียระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม และมีลูกที่วัยรุ่นคนหนึ่งป่วยเป็นโควิด-19 กลับถึงไทยวันที่ 19 มีนาคม เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 21 มีนาคม จากนั้นวันที่ 29 มีนาคม เข้ารักษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน กทม. ด้วยอาการไอ เหนื่อย ออกซิเจนในเลือดลดเหลือ 88% เอกซเรย์พบปอดอักเสบและผลชิ้นชิ้นเป็นโควิด-19 อีกสองสัปดาห์ต่อมาอาการแยกลงกระทั่งเสียชีวิตวันที่ 14 เมษายน

รายที่ 45 เป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง แต่รักษาไม่ต่อเนื่อง เริ่มป่วยวันที่ 20 มีนาคม มีอาการไอ เหนื่อย ไปรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาล รับประทานยาที่บ้านแต่ไม่ดีขึ้น จึงกลับมารักษาอีกครั้งวันที่ 26 มีนาคม และไอมากขึ้น เหนื่อยหอบมากขึ้น ปอดอักเสบรุนแรง ติดเชื้อในกระแสเลือด และยืนยันว่าผลตรวจเป็นโควิด-19 วันที่ 27 มีนาคม ระหว่างรักษามีอาการเหนื่อยมากขึ้น ใช้เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิตวันที่ 15 มีนาคม

รายที่ 46 เป็นชายไทยอายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ขับรถแท็กซี่ ความดันโลหิตสูง มีภาวะอ้วน ความเสี่ยงก่อโรคร้ายทำงานร้านอาหารย่านสุขุมวิท กทม. หลังปิดให้บริการจึงเดินทางกลับไปยังด้วยวันที่ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 18 มีนาคม ต่อมาวันที่ 22 มีนาคม มีไข้สูง ทอนซิลอักเสบ ไปรักษาตัวมีคลินิก 4-5 ครั้ง แต่อาการไม่ดีขึ้น แพทย์แนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลจังหวัดวันที่ 6 เมษายน แรกเริ่มมีไข้สูง 39.1 หน้มีผื่น แพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และยืนยันผลตรวจเป็น

โควิด-19 ก่อนเสียชีวิตวันที่ 15 เมษายน

## เคอร์ฟิวลดติดเชื้อ-ปล่อยผีเร็วตีกลับ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า จะเห็นว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี ทั้งสิ้น และมาจากพฤติกรรมที่สะสมตั้งแต่เดือนมีนาคม วันที่ถ้าเราดูเลขคดี อีก 14-15 วันข้างหน้าที่จะไม่มียกเสียชีวิต ส่วนที่หลายคนระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ลดลงจึงอยากผ่อนคลายเป็นอย่างใด แล้วเลือกเอาว่าเป็นอย่างไร สำหรับหลักการพิจารณาเรื่องผ่อนคลายเป็นอย่างไร ในฐานของศบค. ให้มีความสำคัญใกล้เคียงตั้งแต่สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งสุขภาพต้องมาก่อน และขึ้นอยู่กับตัวเลขผู้ป่วย ถ้าเราทำกันดีวันนี้ ผู้ป่วย 29 รายไม่ได้หมายความว่าเชื้อโรคจะหายไป ยังแพร่ระบาดในตัวเลขหลักหน่วย หากปล่อยตัวเองอาจเจอเหมือนที่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่ขมขื่นมาก” นายกก

## 25จว.ปลอดเชื้อไม่พบป่วยเพิ่ม 14 วัน

ทั้งนี้ มี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย และมีถึง 25 จังหวัด เป็นจังหวัดที่ปลอดเชื้อ โดยเคยมีผู้ป่วยและไม่มีผู้ป่วยรายใหม่แล้วช่วง 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-15 เมษายน ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สระบุรี สุโขทัยหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

## ร้องผ่อนคลายดูตปท.เป็นตัวอย่า

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลกมี 2,088,861 คน เสียชีวิตแล้ว 134,755 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขเยอะมากในช่วง 3 เดือน สหรัฐ สเปน และอิตาลีเสียชีวิตเป็นหลักหมื่น ในต่างประเทศเคยเป็นไปไม่ไว้ ซึ่งในเชิงการแพทย์ต้องพูดสถานการณ์จริง ต้องบอกความจริงประชาชน และต้องดูประเทศที่ป้องกันโควิด-19 ได้ดีทำอย่างไร โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ส่วนญี่ปุ่นสถานการณ์ทุกหนัก มีรายงานผู้ติดเชื้อ 457 รายใน 1 วัน และทางการยังเตือนว่าหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการเว้น

แดนกว่าคน ก่อนหน้านี้เคยผ่อนคลายธุรกิจต่าง ๆ พนักงานยังมาทำงาน ใช้ระบบขนส่งแพร่หลาย นี่หรือไม่ที่ทำให้การติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้น จนสัปดาห์ที่แล้วต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน

## ญี่ปุ่น-สิงคโปร์การคัดกรอง

“สิ่งที่ท่านเรียกร้องให้ผ่อนคลายนั้น อยากให้ดูสิ่งที่ต่างประเทศต่าง ๆ ทำมาก่อนว่า ผลออกมาเป็นอย่างไร แล้วเลือกเอาว่าเป็นอย่างไร สำหรับหลักการพิจารณาเรื่องผ่อนคลายของนกอท ในฐานะของศบค. ให้มีความสำคัญใกล้เคียงตั้งแต่สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งสุขภาพต้องมาก่อน และขึ้นอยู่กับตัวเลขผู้ป่วย ถ้าเราทำกันดีวันนี้ ผู้ป่วย 29 รายไม่ได้หมายความว่าเชื้อโรคจะหายไป ยังแพร่ระบาดในตัวเลขหลักหน่วย หากปล่อยตัวเองอาจเจอเหมือนที่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่ขมขื่นมาก” นายกก

กล่าว และว่า ถ้าผ่อนคลายต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มข้น จะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นหลายอย่าง ขอมรับกันได้หรือไม่ ถ้าต้องการจะผ่อนคลายก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างประเทศที่เขาปล่อยปล่อยเลยจึงตายกันเป็นหมื่น เราไม่อยากจะเห็นภาพเช่นนั้น การเข้มข้นในมาตรการมีความสำคัญ และต้องร่วมมือให้ได้ 90% ถ้าความร่วมมือลดลงมาเหลือ 70-80% การคัดกนิตเดียวโดนนี่ก็แน่นอน ส่วนเรื่องเศรษฐกิจเราเชื่อว่าประเทศไทยมีเงินเก่ง ๆ อยู่อีกมากที่จะช่วย

## ผ่อนปรนหรือไม่ทุกคนร่วมตัดสินใจ

โฆษก ศบค.เปิดเผยด้วยว่า ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีทีววิชาการคณะหนึ่งศึกษาเรื่องการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อยู่ กำลังทำงานกันอย่างเข้มข้น ซึ่งเรื่องโควิด-19 เป็นเรื่องใหม่ เพิ่งเกิดขึ้น 3 เดือน หากผ่อนคลายจะเกิดอะไรขึ้น เป็นสิ่งที่ตัดสินใจยาก อีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันที่ 30 เมษายนแล้ว แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังเป็นสีแดงอยู่ จะให้วันที่ 30 เม.ย.เป็นสีเขียวเป็นเรื่องยาก เราอาจมีผู้ป่วยรายใหม่ตัวเลขอยู่ที่ 2 หลัก แต่ข้างบ้านเรา 3 หลัก คิดหรือว่าท่านจะปลดล็อก เราต้องเข้าใจสถานการณ์ การผ่อนปรนท่านต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจ ถ้าเรามี



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

วินัยเดินทางพร้อมเพรียงกัน เชื้อโรคก็ไม่มี เพราะกลัวการเว้นระยะห่าง

**ยื่นร่วมมือ 100% รอดทั้งปท.**

ส่วนกรณีที่ จ.ชลบุรี เตรียมประกาศ ปลดล็อก 100% วันที่ 1 พฤษภาคม นั้น โฆษก ศบค.กล่าวว่า นายกษ ระบุแล้วว่าก่อนหมดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 1 สัปดาห์ จะประชุม ประเมินสถานการณ์ก่อน ย้ำว่าตัวเลขเราลง แด่ลิ่งก็ไปรี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น แม้เราทำได้ แต่ดีเพราะประชาชนร่วมมือ ถ้าดีแล้วต้องทำคือ การคัดกรองไม่ตก ส่วนที่แต่ละจังหวัดจะผ่อนปรนอย่างไร เพื่อให้หลัก การสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมไปได้ทัน อันนี้ ค่อยนำคุยกัน เหมือนจังหวัดไหนทำดีก็ให้ รางวัลของความดี แต่คนไม่ได้เป็นคนกำหนด คณะกรรมการชุดใหญ่จะต้องประชุมโดยใช้ หลักการที่นายกษวางไว้ เชื่อว่าเราต้องสู้กับ มันไปอีกพอสมควร

“ภาวะตอนนี้คือ การร่วมมือร่วมใจกัน 100% ถ้าทำได้ 90% เราก็รอดกันทั้งประเทศ ถ้าทำได้ 100 110 120 ซึ่งดี” นพ.ทวีศิลป์ ระบุ

**ภูเกิดป่วยรายใหม่เป็น 0 วันแรก**

ส่วนสถานการณ์ในต่างจังหวัด คณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่าวันนี้ ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-15 เมษายน 2563 มี 191 ราย กลับบ้าน 85 ราย เพิ่มขึ้นจาก เดิม 8 ราย) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 105 ราย ในจำนวนนี้อาการรุนแรง 3 ราย ผู้มีอาการ เข้าเกณฑ์ให้ระงับสะสมทั้งหมด 2,574 ราย ยังรักษาพยาบาล 162 ราย ในจำนวนนี้อยู่ ระหว่างรอผลการตรวจห้องปฏิบัติการ 57 ราย กลับบ้านแล้ว 2,412 ราย

**เอกขเรย์ระงับติดเชื้อมากที่สุด**

นายไกรสร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี ปลดปล่อยชุดปฏิบัติการ สาธารณสุขในอ.ยะรัง เพื่อเอกขเรย์พื้นที่ หมู่บ้านประกาศปิดชั่วคราว จุดแรกจะตรวจ หมู่ 3 ต.เขาตม อ.ยะรัง ให้ครอบคลุม 1,589 หลังคาเรือน ประชากร 4,225 คน โดยจัด กำลังออกเป็น 6 ชุดปฏิบัติการ ทั้งนี้ อ.ยะรัง เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดใน จ.ปัตตานี มีทั้งหมด 35 ราย ใน 11 หมู่บ้าน

จ.ปัตตานี มีทั้งหมด 35 ราย ใน 11 หมู่บ้าน นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดูแลและติดตามอาการ ผู้กลับจากมาเลเซียวันที่ 18 เมษายน คาดว่า เฉพาะในจ.ปัตตานีมีไม่ต่ำกว่า 1,000 คน สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 16 เม.ย. มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 85 ราย เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จากเมื่อวันที่ 15 เมษายน ใน อ.ทุ่งยางแดง ส่วนพื้นที่อื่น ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในระดับคงที่

**ยะลา สั่งรับแจกของเข้าคัดกรอง**

ที่จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกประกาศด่วน ให้ผู้ที่ไปรับแจกของ ข้าวสารอาหารแห้งที่ สถานีรถไฟยะลาเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อตรวจคัดกรองและเฝ้า ระวังโรคโควิด-19 โดยด่วน ซึ่งช่วงดังกล่าว มีประชาชนกว่า 300 คน เข้าแถวรอรับของ ในสภาพชื้นแฉัดเปียกเสียด เสี่ยงมีการแพร่ ระบาดของโรค ขณะที่ จ.ยะลา มีผู้ป่วยติดเชื้อ เพิ่ม 3 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 93 ราย รักษา หายแล้ว 41 ราย เสียชีวิตรวม 2 ราย

**ให้พระ-เณรงดบิณฑบาตชั่วคราว**

นอกจากนี้ นายชัยสิทธิ์ มีคำสั่งเพิ่มเติม ระบุ เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมการ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพ ตามพ.ร.ก.บริหารราชการสถานการณ์ฯ และพ.ร.บ. โรคติดต่อ ให้พระภิกษุ สามเณร งดการออก รับบิณฑบาตในทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## ‘บิกตัว’ ย้ำขอโทษ ยื่นจ่าย 5 พัน 3๑๑.

ให้มันใจ-รัฐไม่‘ถั่งแตก’  
เล็งผ่อนปรนบางอาชีพ  
สธ.แบ่งจังหวัดโควิด3สี  
พื้นที่เขียว9-เหลือง25จว.  
แมสก์ซีพีผลิตถึงมือจุฬา  
นายกฯให้กำลังใจแพทย์-พยาบาล เผย‘ร.10’ทรง  
ห่วงใย ขอโทษที่พูดทำให้สับสน (อ่านต่อหน้า 5)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

## ต่อจากหน้า 1

### ยื่นจ่าย5พัน

#### 'บักตู'ตรวจเครื่องเช็ก'โควิด'

เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่โรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. พร้อมนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าตรวจติดตามการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ที่ดีอีเอสร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย (จำกัด) นำไปติดตั้งเป็นอุปกรณ์ช่วยแพทย์พยาบาลวิเคราะห์การติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นว่าคนที่มารับการรักษามีความเสี่ยงติดเชื้อหรือไม่ โดยระบบนี้ถูกนำไปใช้จริงแล้วในประเทศจีน ทั้งในเมืองอยู่อื่นและอีกหลาย เมือง โดยในส่วนของประเทศไทยได้มีการติดตั้งแล้วที่ รพ.รามธิบดี รพ.ศิริราช และจะขยายต่อไปยัง รพ.อื่นๆ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีคุยกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานและให้กำลังใจทุกคน พร้อมย้ำว่า รัฐบาลยกย่องการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งต้องเสียสละ ทำงานหนัก และมีความเสี่ยงอย่างมาก โดยยินดีสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อดูแลช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

#### 'ร.10'ทรงฝากให้กำลังใจแพทย์

"ส่วนตัวฉันเคยและได้เห็นการทำงานของผู้ป่วยและทุกคนตั้งแต่สมัยพ่อและแม่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ รวมถึงได้ถวายงานอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้ประทับอยู่ที่นี้ และได้มาถวายงาน กินนอนอยู่ที่นี้ในหลายครั้งและหลายโอกาส โดยการทำงานของผู้ป่วยพยาบาลก็ถือว่าได้ทำงานให้กับรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ได้ฝากกำลังใจและชื่นชมการทำงานของทุกคนที่มีความก้าวหน้าและดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ผมได้ถวายรายงานให้พระองค์ได้รับทราบในทุกวัน ซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงความห่วงใยว่า หากมีสิ่งอื่นใดที่ช่วยเหลือได้ขอให้บอกมา" นายกษัตรา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ว่า "เราสามารถคุยกันได้ในฐานะที่อยู่ในระดับบริหารด้วยกัน ซึ่งผมมองแบบนั้นและทำหน้าที่ฝากไว้ด้วย เพื่อคุณหมอคนไหนที่จะมาเป็นนายฯ ซึ่งหมอหนูหรือนายอนุทิน ก็มีสิทธิ์ โอเคนะอย่าพูดกันไปมา เพราะประเทศไทยขอพระเจ้าเลย"

#### 'บักตู'ยื่นมีเงินจ่าย5พัน/3ด.

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นเงิน 5 พันบาทว่า ยืนยันว่ามีงบจ่ายเงินเยียวยาแน่นอน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้หลายคนไม่สบายใจจนเกิดการเคลื่อนไหวกันมากมาย ยืนยันว่ารัฐบาลต้องดูแลใน 3 เดือนนี้ให้ได้ และถ้าสถานการณ์ดีขึ้นโดยเร็ว สามารถแก้ปัญหาได้ทุกระดับ สมมติว่าถ้าผ่าน 3 เดือนไปแล้วและดีขึ้น เราก็ไม่จำเป็นต้องหาเงินตรงนี้ แต่ถ้าเกิน 3 เดือนก็ต้องไปว่ากันอีกที่ว่าหาเงินจากตรงไหนก็เท่านั้นเอง สบายใจกันหรือยัง

"ผมต้องขอโทษด้วย ไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดให้เข้าใจอย่างนั้น แต่ผมต้องการให้เข้าใจว่ามันใช้เงินกันอย่างไร แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่แน่นอนและจะไม่ให้เงินอีกแล้ว ตอนนี้กำลังดูทั้งแรงงาน ประกันสังคม ทั้งในระบบและนอกระบบ กลุ่มอิสระ รวมถึงกำลังดูเรื่องเกษตรกร ลงรายละเอียดทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรมีหลายประเภท บางอันมีผลกระทบมากและมีผลกระทบน้อย ซึ่งต้องเข้าใจว่ารัฐบาลมีมาตรการตรงนั้นในการคัดกรอง จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกันแล้วกัน" นายกษัตรา

#### เตรียมปลดล็อกบางอาชีพ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนร่วมมือกันแบบนี้ วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ต้องดูว่าปลดล็อกตรงไหนได้บ้าง แต่ไม่ใช่ทำทีเดียวทั้งหมด แล้วถ้ากราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็จะดึงลงลำบาก ซึ่งต้องค่อยๆ มาพิจารณาว่าจะปลดล็อกบางกิจการได้บ้าง ให้เคลื่อนไหวได้ มีอาชีพได้บ้าง ถ้าเรียกร้องให้เปิดกันทั้งหมดแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นใครจะรับผิดชอบได้

"ขอบคุณและขอโทษที่ทำให้ไม่มั่นใจวันนี้ขอให้มั่นใจกระทรวงการคลัง มั่นใจบุคลากร ทุกคนพยายามทุกอย่างเต็มที่ ทราบดีว่าทุกคนเดือดร้อนและเดือดร้อนในเวลาเดียวกันด้วย แต่ก็ต้องทยอยดำเนินการ ยืนยัน 3 เดือน" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

#### ศบค.พบป่วยเพิ่ม29ตาย3

นพ.ทวีศิลป์ วิทยโยธิน โฆษก ศบค. แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลถึงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่ 29 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,672 ราย หายป่วยแล้ว 1,593 ราย รักษาตัวอยู่ 1,077 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 46 ราย มีผู้ติดเชื้อกระจายตัวใน 68 จังหวัด สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 44 เป็นชายสัญชาติมาเลเซีย อายุ 55 ปี อาชีพโกดังท้าว ไม่มีโรคประจำตัว แต่มีประวัติเสี่ยง เพราะไปเป็นโกดังที่ประเทศจอร์เจีย รายที่ 45 เป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี เป็นพนักงานบริษัท มีโรคประจำตัว คือเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และรายที่ 46 เป็นชายไทย อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ขับรถแท็กซี่ มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน ประวัติเสี่ยงคือกรรยาทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารย่านสุขุมวิท

#### 'เคอร์ฟิว'ช่วยทำติดเชื้อมลดลง

"ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ที่ติดเชื้อมสะสมตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมทั้งวัน ดังนั้น หากท่านดูแลตัวเองอย่างดี จะไม่มีคนเสียชีวิตในอีก 14-15 วันข้างหน้า ผลของวันที่ดี เป็นเพราะการประกาศเคอร์ฟิวเมื่อวันที่ 3 เมษายน จนถึงวันรวม 14 วัน แต่อีก 14 วันข้างหน้าอาจจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ เราจึงกังวลในส่วนนี้อยู่ จึงไม่อยากให้ผ่อนปรนเร็วเกินไปนัก" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถิติจังหวัดที่รับรักษาผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วประเทศ 2,672 คน ใน 68 จังหวัด พบผู้ป่วยใน กทม. 1,349 ราย ผู้เกิด 191 ราย นนทบุรี 148 ราย สมุทรปราการ 108 ราย ยะลา 96 ราย ปัตตานี 86 ราย ชลบุรี 81 ราย สงขลา 56 ราย เชียงใหม่ 40 ราย ปทุมธานี 33 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน 70 ราย สำหรับ 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วย กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี และอ่างทอง

#### ทั่วโลกพบติดเชื้อมทะลุ2ล้าน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา (2-15 เมษายน) ประกอบด้วย 25 จังหวัด คือ เชียงราย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สระบุรี สุโขทัยหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โลกพบว่ามีผู้ติดเชื้อรวม 2,083,304 คน รักษาหายแล้ว 509,997 ราย และมีผู้เสียชีวิตรวม 134,616 คน โดยสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 644,089 คน สเปน 180,659 คน อิตาลี 165,155 คน และฝรั่งเศส 147,863 คน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 50

## สร.กำลังพิจารณาผ่อนคลาย

“มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม-30 เมษายน หากไม่มีการประกาศเพิ่มเติม วันที่ 1 พฤษภาคม จะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ แต่วันนี้ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้น โดยนายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. จะเรียกหรือก่อน 1 สัปดาห์เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยขณะนี้คณะทำงานวิชาการของ สร.กำลังพิจารณาถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น ไม่ใช่แค่เรื่องของ สร.อย่างเดียว แต่ยังมีภาคเอกชนร่วมหรือกันถึงผลกระทบต่างๆ ด้วย หากมีการผ่อนคลายออกมา” นพ.ทวีศิลป์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม เชื่อได้เลยว่าต้องสู้กับไวรัสโควิดอีกพอสมควร เพราะจากข่าวในต่างประเทศขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกมาตรการเลย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง พบว่ามีคนออกนอกเคหสถานโดยฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ถูกตักเตือน 161 ราย และถูกดำเนินคดี 671 ราย และคนที่ออกมาแล้วกลับมาถูกดำเนินคดี 168 ราย

## กทม.ส่ง 75รายถูกกักกลับบ้าน

ที่ศูนย์ควบคุม Local Quarantine กรุงเทพมหานคร ย่านจตุจักร เมื่อเวลา 09.00 น. นายสกลสิทธิ์ กัทยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานส่งตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทางด่านบก ที่ผ่านการกักตัวครบ 14 วัน จำนวน 75 ราย แยกเป็นชาย 38 ราย หญิง 37 ราย กลับบ้าน พร้อมมอบหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน หน้ากอกอนามัยแบบผ้า 2 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 2 ขวด สเปรย์แอลกอฮอล์ 2 ขวด และคู่มือการปฏิบัติตัวภายหลังกลับไม่อยู่ที่บ้าน โดยมีผู้บริหาร กทม. ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารเขตจตุจักร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

นายสกลสิทธิ์กล่าวว่า ผู้ถูกกักตัวกลุ่มแรกจำนวน 75 รายนี้ ผลการตรวจสุขภาพร่างกายพบว่า ทุกคนมีผลเป็นลบปลอดภัย ซึ่งจะส่งตัวทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ และได้เน้นย้ำให้ทุกคนระมัดระวังสุขภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่กลับไปพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ส่วนผู้ถูกกักตัวในกลุ่มที่ 2 มี 27 ราย แบ่งเป็นชาย 15 ราย หญิง 12 รายจะครบกำหนดการกักตัว 14 วัน ในวันที่ 18 เมษายนนี้

## สร.แจ้งพื้นที่‘แดง-เหลือง-เขียว’

ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข (สร.)

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงการกำหนดพื้นที่สีแดง สีเหลือง สีเขียว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประเทศไทยเพื่อที่จะให้เปิดดำเนินธุรกิจ หรือรีสตาร์ท ตามข้อเสนอของนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยว่า ใน 77 จังหวัด มีการจำแนกเป็นรายจังหวัด แบ่งออกเป็น 3 สีหลัก คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ด้วยเกณฑ์ดังนี้ สีแดงเป็นจังหวัดที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดในขณะนี้ สีเขียวเป็นจังหวัดที่ยังไม่มีการรายงานผู้ป่วยเลย และสีเหลือง เป็นจังหวัดที่เคยพบผู้ป่วยติดเชื้อมาแล้วแต่ปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยภายในพื้นที่ในระยะเวลาที่มากกว่า 14 วัน ก็จะกำหนดให้เป็นพื้นที่จากสีแดงเป็นสีเหลือง

“ส่วนกรณีการผ่อนคลายสถานการณ์การควบคุมโรค สร.ได้มีการหารือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เพื่อที่จะนำเสนอแนวทางการผ่อนคลายมาตรการต่อ ศบค. เช่น การอนุญาตให้เปิดสถานที่บางแห่ง หรือสถานที่บางแห่งที่ไม่ควรมีการเปิดเลย เนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เรื่องปากท้องของประชาชน ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ต่างจากผลกระทบด้านสุขภาพ แต่ในขณะนี้ ศบค.ยังไม่ได้มีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการใด” นพ.อนุพงศ์กล่าว และว่าแม้ว่าขณะนี้จะมีผู้ป่วยน้อยลง แนวโน้มดีขึ้น แต่ต้องไม่ชะล่าใจ ติงที่พบผู้ป่วยไม่เกิน 30-40 รายต่อวัน เพราะหมายถึงว่าทำงานได้ดี แต่ต้องไม่ชะล่าใจ

## เผยมี 25 จว. อยู่ในกลุ่มสีเหลือง

นพ.อนุพงศ์กล่าวถึงมาตรการสกัดกั้นผู้เดินทางเข้าประเทศว่า ยังมีคนไทยตกค้างที่ต่างประเทศ และต้องการกลับประเทศไทย เรื่องนี้จึงจะต้องบริหารจัดการด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้ทยอยกลับมาในปริมาณที่การบริหารจัดการรับไหว

“ถ้าหากว่า เราให้คนผ่านแดนทางของผ่านแดน 23 ช่องทาง ใน 5 จังหวัดที่ภาคใต้ จะมีคนเข้ามาประมาณ 4,000 คน หากถามว่าเข้ามาทีเดียว 4,000 คน คงเป็นไปได้ ที่เราจะจัดการได้ ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นความเสี่ยงอยู่” นพ.อนุพงศ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศไทย จากการแบ่งสีพื้นที่ 77 จังหวัด พบว่ามี 9 จังหวัด เป็นพื้นที่สีเขียว, 25 จังหวัดเป็นพื้นที่สีเหลืองที่อาจเปิดให้ดำเนินธุรกิจได้บางส่วน และ 43 จังหวัด เป็นพื้นที่สีแดง

## ‘ธนินท์’มอบแมสก์ให้รพ.จุฬาฯ

ที่โรงงานซีพีหน้ากอกอนามัยฟรีเพื่อคนไทย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) พร้อมนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือฯ นายสุกกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือฯ นำ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้ายี่ยมชมโรงงาน ที่เปิดสายการผลิตหน้ากอกอนามัยเป็นวันแรก พร้อมส่งมอบหน้ากอกอนามัย 1 แสนชิ้นให้กับ รพ.จุฬาฯ

นายธนินท์กล่าวว่า รู้สึกยินดีและมีความสุขมากที่เครือซีพีสามารถสร้างโรงงานผลิตหน้ากอกอนามัยเพื่อแจกฟรีให้แก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนได้ภายในเวลา 5 สัปดาห์ โดยหน้ากอกอนามัยที่ผลิต รพ.จุฬาฯ จะเป็นองค์การดูแลแจกจ่ายหน้ากอกอนามัยส่งต่อไปยังทุก รพ.ในประเทศไทย และส่วนที่เหลือจึงแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปฟรี โดยกำลังการผลิตปัจจุบันตั้งเป้าคือ วันละ 1 แสนชิ้น หรือ 3 ล้านชิ้นต่อเดือน โดยเป็นโรงงานอัตโนมัติ ใช้ผู้ควบคุมในโรงงานเพียง 3 คน เพื่อให้เป็นโรงงานที่ปลอดภัยโรคสูงสุด สามารถผลิตได้ 24 ชั่วโมง

## รับใช้แผ่นดินไทยยามวิกฤต

“เครือซีพีดำเนินการสร้างโรงงานผลิตหน้ากอกอนามัยบนพื้นฐานค่านิยม 3 ประโยชน์ที่ต้องทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในภาวะที่ประเทศเผชิญวิกฤต หากมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้แพทย์และ รพ.ต่างๆ ต้องรับภาระสูงสุด ดังนั้น ซีพีเห็นว่าหน้ากอกอนามัยถือเป็นอุปกรณ์

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ป้องกันสำคัญในวิกฤตนี้ไม่ให้เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดลุกลามจน รพ.ต้องรับภาระหนัก ซึ่ที่ทำธุรกิจในพื้นที่ไทย ครั้งนี้เป็นโอกาสที่เครื่องจะได้รับใช้แผ่นดินไทยในยามวิกฤต ช่วยผลิตหน้ากากอนามัยให้กับแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมองว่าแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ คนกลุ่มนี้ปฏิบัติงานเสี่ยงชีวิตไม่ต่างกับทหารที่อยู่หน้าสนามรบ เหน็ดเหนื่อยทุ่มเทเอาชีวิตรอดเสี่ยงผจญภัยและประคับประคอง" นายธนินท์กล่าว

## ขอบคุณสร้างเกราะป้องกัน

ศ.นพ.สุทธิพงษ์กล่าวว่า รพ.จุฬาฯขอขอบคุณเครื่องซีพีที่สร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายฟรีให้กับ รพ.ทั่วประเทศ ทั้งนี้ รพ.จุฬาฯจะประสานความร่วมมือกับสภาวิชาชีพ เพื่อเป็นเครือข่ายในการกระจายหน้ากากอนามัยไปยังบุคลากรทางการแพทย์ตาม รพ.ในจังหวัดต่างๆ อย่างครอบคลุม โรงงานหน้ากากอนามัยนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยประเทศไทยรอดพ้นภาวะวิกฤต เป็นการสร้างอาวุธเกราะในการป้องกันให้กับแพทย์และบุคลากร โดยหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ก็มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว และจากการที่ได้เยี่ยมชมก็เห็นถึงประสิทธิภาพว่าเป็นโรงงานที่สามารถผลิตหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพได้จริง

"เราซึ่งใจมากที่ประธานอาวุโสซีพีมอบสิ่งมีค่าในการใช้ป้องกันโรคให้เรา และพวกเราชาวซึ่งกันหลายท่านที่ได้เป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะบริจาคสิ่งใดให้กับ รพ.จุฬาฯและ รพ.ต่างๆ ทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้เราน่ากลับมาใช้ป้องกันและร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ได้เร็วที่สุด" ศ.นพ.สุทธิพงษ์กล่าว

## 'ซีพี'ยันไม่เลิกจ้างพนักงาน

ทั้งนี้ นายธนินท์ยังกล่าวถึงการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ว่า ในสถานการณ์นี้ เครื่องซีพีประกาศว่า ซีพีในทุกประเทศทั่วโลก จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานออกแม้แต่คนเดียว และต้องดูแลพนักงานของซีพีให้ดีที่สุด ไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยมีมาตรการต่างๆ ออกมา เพื่อช่วยปกป้องพนักงานไม่ให้เข้าไปเผชิญความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีการใช้มาตรการทำงานที่บ้านโดยยังจ่ายเงินเดือนและรายได้เช่นเดิม

"ซีพีให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานมาก เพราะการรักษาคนของซีพีก็เท่ากับบริษัทรักษาพลังของบริษัทไว้ด้วยกัน เพื่อเตรียมพร้อมเดินทางหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย เพราะเมื่อถึงเวลานั้นประเทศต้องเดินทางต่อได้ทันทีเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวภาคแรงงานและกำลังคนของซีพีก็จะเดินทางได้ทันที เป็นการเตรียมพร้อมในเวลาของซีพีหลังวิกฤตจบลง ซึ่งซีพีใช้แนวทางนี้จนประสบความสำเร็จมาแล้วในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดหนักที่เมืองอู่ฮั่นในจีน" นายธนินท์กล่าว

## 'เจ้าสัว'ส่งมอบให้5ล้านชิ้น

ต่อมา นายธนินท์ แถลงข่าวผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ภายหลังเปิดเดินเครื่องโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยวันแรกและส่งมอบหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้นให้กับรพ.จุฬาฯ ตอนหนึ่งว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ไม่เกี่ยวกับทฤษฎี 2 สูง แต่เกี่ยวกับว่า จะป้องกันอย่างไร เชื่อว่าต้องมีวิธีเกิดขึ้น อาจเป็นรองเท่าก็ได้ เพราะเวลาไปไหนเราต้องใส่รองเท้า ไม่ใช่เท้าเปล่า กลายเป็นว่า คราวก่อนไม่ต้องใส่รองเท้า สามารถเท้าเปล่าได้ แต่ตอนนี้ต้องมึนรองเท้ากันทุกคน "โรคนี้ไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยแต่เป็นปัญหาของทั่วโลก และถ้าเป็นปัญหาของโลกแล้วมนุษยย์ย่อมเก่งกว่า ผมยังเชื่อว่า มนุษย์เก่งกว่าโรคใดๆ ที่เกิดขึ้น เพราะถ้าโรคเก่งกว่ามนุษย์คงตายหมดเกลี้ยงแล้ว ทั้งนี้ เชื่อว่าต่อไปนี้จะเจอโรคบ่อยขึ้น แต่เราก็เก่งขึ้น อุปกรณ์ดีขึ้น มีความรวดเร็วขึ้น ดังนั้น วันนี้ต้องฝึกกำลังของโลกมาช่วยกันคิดว่า ก่อนที่จะมีวัคซีนออกมานั้น มียารักษาหรือไม่ เพื่อทำให้หนักเป็นเบา" นายธนินท์กล่าว และว่า เรื่องหน้ากากอนามัยเราพูดว่ามี 3 ล้านชิ้น แต่อย่างน้อยจะมี 5 ล้านชิ้น เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมนำไปแจกจ่ายให้คนใช้ต่อไป" นายธนินท์กล่าว

(อ่านต่อหน้า 7)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๗)

## ต่อจากหน้า 5

### ยื่นจ่าย5พัน

#### แนะรบ.หนุนโครงสร้างพื้นฐาน

นายธนิต ยิ่งให้ คำนวณถึงรัฐบาลต่อการฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตโควิด-19 และการดำเนินโครงการต่างๆ ของซีพี ว่ายังมองโลกในแง่ดี และรวดเร็วสูงอีก 4 ปีกว่าจะสร้างเสร็จ ตอนนั้นเศรษฐกิจจะบูมอย่างก้าวกระโดด และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นถ้าจะดีเลยก็เพราะรัฐบาล

“ผมคิดว่า ตอนนี้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนที่เราเตรียมพร้อมที่ต้องรับหลังวิกฤต ยืนยันว่า ไม่หยุดก่อสร้าง เพราะเราเตรียมพร้อมอยู่แล้ว หากรัฐบาลสนับสนุนให้ทั่วโลกมั่นใจว่า โครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟความเร็วสูง เราไม่หยุด ซีพีซีเดินทางเต็มที พร้อมไปชักชวนคนเก่งจากทั่วโลก ให้อินเจนเจีย ทุ่มหนักธุรกิจทั่วโลก ทำไม่ถึงยังจะมากเมืองไทย เพราะเรามีอสังหาริมทรัพย์ คนนี้เสียดี เป็นศูนย์ระดับโลก” นายธนิตกล่าว

#### ให้ตั้งเป้าศูนย์กลางศก.โลก

นายธนิตกล่าวว่า อาเซียน 10 ประเทศ มีประชากร 600 กว่าล้านคน ไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลก บริเวณนี้มี 3 พันกว่าล้านคน ครึ่งโลกแล้ว และเจริญเติบโต เพราะมีทั้งจีนและญี่ปุ่นที่กำลังเติบโต ญี่ปุ่นเองก็รวยที่สุด ตามด้วยจีนที่กำลังเติบโต 1.4 พันล้านคน ตามด้วยอินเดียที่มีประมาณ 1.2 พันล้านคน หากอินเดีย 20 เปอร์เซ็นช่วยเท่าคนอเมริกาและญี่ปุ่นได้แน่นอน จีน 30 เปอร์เซ็นจะช่วยเท่าอเมริกาอีก เพราะมี 1.4 พันล้านคน และใหญ่เท่ายุโรป แต่ถ้ามองว่า 1.4 พันล้านคนรวยเท่ายุโรป อเมริกา นี่ยาก วันหนึ่งต้องกระทบแน่ แต่ถ้ามองว่า 30 เปอร์เซ็นช่วยเท่า ก็ใหญ่เท่ายุโรป ใหญ่กว่าอเมริกา อีกทั้งรัสเซียเองก็อยู่ในภูมิภาคนี้

นายธนิตกล่าวว่า ที่น่าสนใจคือ วัฒนธรรมของไทยนั้นน่าสนใจ ใครมาเที่ยวก็ชอบมาเที่ยวอีก พอมายูไทย 1-2 ปีก็ไม่กลับประเทศแล้ว ดังนั้น เรื่องนี้ต้องรักษาไว้ และรัฐบาลต้องไม่ตั้งเป้าว่า จะเป็นเพียงศูนย์กลางอาเซียน ต้องตั้งเป้าว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก

#### เตรียมนำคนไทยในออสเตรเลียกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ระบุว่า สถานทูตได้จัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษสำหรับคนไทยในออสเตรเลียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยแล้วในวันที่ 26 เมษายนนี้ ซึ่งผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าตัวเอง โดยระบุข้อความว่า ชาวดี! เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา/

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้รับอนุมัติให้จัดเที่ยวบินพิเศษ TG 476 (ผู้โดยสารรับผิดชอบค่าตัวเอง) เส้นทางซิดนีย์-กรุงเทพฯ ในวันที่ อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ราคาบัตรโดยสาร 1,290 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 26,500 บาทต่อที่นั่ง (ชั้นประหยัด)

โดยผู้ประสงค์เดินทางกลับจะต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้ 1.บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น (ไม่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือ PR ในออสเตรเลีย) 2.มีหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ 3.มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนจริง 4.ยินยอมเข้ารับการกักตัวเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ที่รัฐบาลไทยกำหนดเป็นเวลา 14 วัน

#### ทั่วโลกตายทะลุ130,000ราย

สำนักข่าวต่างประเทศยังคงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกได้พุ่งขึ้นทะลุ 137,000 รายไปแล้ว โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกที่กว่า 30,000 ราย โดยในวันเดียวกันนี้มีผู้เสียชีวิตในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามากถึงกว่า 2,600 ราย ตามด้วยอิตาลีกว่า 21,600 ราย สเปนกว่า 18,800 ราย ฝรั่งเศสกว่า 17,000 ราย และอังกฤษกว่า 12,800 ราย

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกนั้นพุ่งทะลุ 2 ล้านรายไปแล้ว โดยยอดผู้ติดเชื้ออันดับ 1 ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาที่ 639,000 ราย ตามด้วยสเปน 180,000 ราย อิตาลี 165,000 ราย เยอรมนี 134,000 ราย ฝรั่งเศส 134,000 ราย และอังกฤษที่เกือบ 100,000 ราย ขณะที่ผู้ติดเชื้อและรักษาหายแล้วทั่วโลกอยู่ที่กว่า 517,900 ราย

#### ทรัมป์เตรียมแผนเปิดเศรษฐกิจ

วันเดียวกัน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าจะประกาศแผนการเปิดเศรษฐกิจ โดยระบุว่าสหรัฐฯได้ผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดไปแล้ว แม้ว่าสหรัฐฯยังคงมียอดผู้เสียชีวิตรายวันทุบสถิติแล้วก็ตาม โดยทรัมป์ระบุกับผู้สื่อข่าวว่า ยุทธศาสตร์ในการการสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐนั้นได้ผล ขณะที่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว โดยทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะออกแนวนโยบายเร่งด่วนในการเปิดประเทศบางส่วน โดยในรัฐที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดลงก่อนวันที่ 1 พฤษภาคมนี้

#### หลายชาติเริ่มคลายล็อกดาวน์

ทั้งนี้ ท่าทีของทรัมป์มีขึ้นหลังจากเยอรมนีเริ่มต้นเปิดร้านค้าแล้วบางส่วน รวมไปถึงเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนใหม่อีกครั้ง เดนมาร์กก็เริ่มมีการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนสำหรับ

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

เด็กเล็ก ฟินแลนด์มีการยกเลิกมาตรการปิดโรงเรียนซึ่งกึ่งแล้ว ลิทัวเนียก็เปิดเผยเช่นกันว่าจะเริ่มอนุญาตให้ร้านค้าเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 16 เมษายน ส่วนอิหร่านชาติตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างหนักก็ประกาศจะอนุญาตให้ธุรกิจขนาดเล็กกลับมาเปิดได้อีกครั้ง ด้านนิวซีแลนด์เตรียมที่จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามอังกฤษนั้นแผนที่จะขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีก ส่วนเบลเยียมจะขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีกเป็นวันที่ 3 พฤษภาคมนี้

## ไทยท็อป30โลกปลอดภัยโควิด

บริษัท ดีพีนิวส์ จำกัด ผู้ให้บริการคลังข้อมูลเชิงวิเคราะห์ระดับสูงของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการจัดอันดับประเทศที่มีความปลอดภัยสูงในการดำเนินมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ จากข้อมูลของ 200 ประเทศทั่วโลก และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกใน 60 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 อยู่ในอันดับ 21 จาก 40 ประเทศที่ถือว่ามีความปลอดภัยสูง โดยมีคะแนน 591.45 คะแนน โดยอันดับ 1 คืออิสราเอล มี 632.32 คะแนน นอกจากนี้ ไทยยังถูกจัดเป็นอันดับ 10 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีเกาหลีใต้เป็นอันดับ 1 ด้วย

สำหรับประเทศที่มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 มากที่สุดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เช่น อิสราเอล, เยอรมนี, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, จีน, นิวซีแลนด์, ไต้หวัน เป็นต้น ส่วนที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อโรคโควิด-19 เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ อิตาลี, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, สเปน, ฝรั่งเศส, สวีเดน, อิหร่าน, เอกวาดอร์, ฟิลิปินส์, โรมานี, ไนจีเรีย, รัสเซีย เป็นต้น

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๕

## ชุดหุ่นยนต์ 5G ช่วยหมอ-พยาบาล

เมื่อวันที่ 16 เมษายน นายสิริรัฐ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า ภายใต้งบประมาณ 100 ล้านบาท ในภารกิจเอไอเอส 5G สู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการได้แก่ 1.การติดตั้งเครือข่าย 5G ในโรงพยาบาล 20 แห่ง ที่รับตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกำลังขยาย 5G ให้ครอบคลุมพื้นที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีก 130 แห่ง และในต่างจังหวัดอีก 8 โรงพยาบาล 2.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเอไอเอส โรโบติกส์ แล็บ ระดมนักวิจัย นักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล หุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G เทเลเมดิซีน และโซลูชันงานบริการทางการแพทย์ โดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาล และ 3.พัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G โรบोटฟอร์แคร์ เป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล ตรวจคัดกรองผู้ป่วย

นายสิริรัฐกล่าวว่า หุ่นยนต์ทางการแพทย์ทำหน้าที่ดูแลและตรวจอาการผู้ป่วยภายในห้องพักผู้ป่วย ช่วยแบ่งเบาภาระ ลดเสี่ยงลดสัมผัสผู้ป่วยของแพทย์และพยาบาล โดยทยอยส่งมอบหุ่นยนต์ 23 ตัว ให้กับโรง

พยาบาลแล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลศิริราช บิยมหาราชการุณย์, สถาบันบำราศนราดูร และกรมการแพทย์ทหารเรือ

สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G โรบोटฟอร์แคร์ มีฟีเจอร์อัจฉริยะ อาทิ เทคโนโลยีอินฟราเรด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างแม่นยำ โดยส่งผลข้อมูลผ่านเครือข่าย 5G ไปให้แพทย์ที่ให้การรักษาทันที, เทคโนโลยี ตรีดี แมปปิ้ง กำหนดแผนที่เส้นทางเดินของหุ่นยนต์ ให้เคลื่อนที่เข้าหาผู้ป่วยได้โดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วและแม่นยำ และยังสามารถบังคับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ตามต้องการผ่านเครือข่าย 5G, เทเลเมดิซีน หรือระบบปรึกษาทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วยผ่านวิดีโอคอล เพื่อให้แพทย์ที่อยู่ด้านนอกห้อง ใช้สมาร์ตดีไวซ์ เชื่อมต่อมาที่ตัวหุ่นยนต์ เพื่อพูดคุยและดูอาการคนไข้ภายในห้องพักได้ ช่วยหลีกเลี่ยงการเข้ามาสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรงได้ และเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งในการประมวลผลจัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังสามารถเสริมฟีเจอร์ต่างๆ ในหุ่นยนต์ได้ตามที่แต่ละโรง

พยาบาล 22 แห่ง ที่รับตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2563 โดยโรงพยาบาลที่รับ

พยาบาลต้องการ เช่น ตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือด, ส่งยาให้ผู้ป่วยถึงเตียง, บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเคลื่อนที่ เป็นต้น



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๕

## เปิด 7 ข้อสกัด 'โควิด' ช่วงรอมฎอน

เมื่อวันที่ 16 เมษายน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ลงนามคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งจะเริ่มใน

ช่วงระหว่างวันที่ 24 หรือ 25 เมษายน-23 หรือ 24 พฤษภาคมนี้ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ที่ถือศีลอดปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการสละมด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือสละม กันเท่านั้น
2. งดการไปร่วมละหมาดญะมาอะฮ์หรือละหมาดวันศุกร์ที่มีสยิด และปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยแนะนำให้ปฏิบัติศาสนกิจภายในบ้าน
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน และงดการแบ่งปันอาหารให้แกกัน หากจำเป็นให้ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และไม่จัดอาหารแบบใส่ถาดรวม (บุฟเฟต์) ให้แยกเป็นอาหารจานเดียว มีช้อนล้อมและแก้วน้ำ

เฉพาะของตนเอง และล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร

4. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก หากจำเป็นควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลให้สะอาดอยู่เสมอ
5. กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิด แนะนำให้เปิดหน้าต่างและผ้าม่านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก งดการใช้เครื่องปรับอากาศ และให้คัดกรองทุกคนก่อนเข้ามัสยิด หากมีอาการไอ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดเข้าร่วมและแนะนำให้สังเกตอาการที่บ้าน
6. หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าบ้านแนะนำให้รีบทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำสระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า
7. เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และดื่มน้ำสะอาดมากๆ หลังรับประทานอาหาร นอกจากจะเป็นข้อควรปฏิบัติในการถือศีลอดที่ถูกต้องแล้วยังช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำในสภาพอากาศร้อนด้วย